

## ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง

### เรื่อง รับผิดชอบการจัดตั้งพรรคแทนคุณแผ่นดินอีสาน

ด้วยนายทะเบียนพรรคการเมืองได้รับแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง ชื่อ พรรคแทนคุณแผ่นดินอีสาน ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๑ ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง เลขที่ ๒๗/๒๕๕๐ ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับพรรคการเมือง และรายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองของพรรคแทนคุณแผ่นดินอีสาน ดังนี้

#### นโยบายพรรคแทนคุณแผ่นดินอีสาน

พ.ศ. ๒๕๕๐

#### นโยบายหลัก

ประเทศไทยของเราในวันนี้ ต้องการได้รับการฟื้นฟูและดูแลเอาใจใส่จะปล่อยให้ดำเนินไปอย่างเช่นที่เคยเป็นนั้นไม่ได้เพราะนับวันจะยิ่งถดถอยและจมดิ่งในหุบเหวแห่งวิกฤตการณ์จนยากที่จะเยียวยาให้กลับคืนประเทศไทยต้องการการปฏิรูปในแทบทุกมิติด้วยแนวคิดของนโยบายใหม่ที่ตั้งอยู่บนฐานแห่งข้อมูล ความรอบรู้และสติปัญญาที่เข้าใจในรากเหง้าแห่งปัญหาและทันโลกทันเหตุการณ์ พรรคแทนคุณแผ่นดินอีสานจึงรับอาสาพี่น้องประชาชนเข้ามาแก้ไขปัญหาคือช่วยฟื้นฟูประเทศไทยตามแนวนโยบายของพรรคที่เน้นในประเด็นสำคัญ ต่อไปนี้

#### แนวคิดใหม่

ปรับแนวคิดใหม่ ทั้งในด้านเป้าหมายกระบวนการ และวิธีการในการพัฒนาประเทศเน้นการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในระดับชาติโดยใช้ปัญญา และความรู้ที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องร่วมกับวิสัยทัศน์ที่มองโลกจากความเป็นจริง เป็นพื้นฐานเพื่อปรับเปลี่ยนองคาพยพทุกส่วนในสังคมให้ก้าวหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างสมดุลและยั่งยืน ปรับเปลี่ยนการบริหารปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกลไกการทำงานของภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ ปรับปรุงทัศนคติ วิธีคิดและวิธีปฏิบัติงานของข้าราชการรวมทั้งเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐจากการควบคุม มาเป็นการสนับสนุนและเอื้ออำนวยความ

สะดวกแก่ภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศและเป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชน ในด้านบริการสาธารณะรวมทั้งส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นการมีส่วนร่วมเน้นการพัฒนา และปฏิรูปการเมืองอย่างต่อเนื่อง

### ปฏิรูปภาคเอกชน

ส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปกิจการในภาคเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพ ทางด้านการผลิตทั้งในส่วน ของเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การเกษตรพาณิชย์กรรม และการให้บริการโดยส่งเสริมให้ภาคเอกชน มีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพสูง และมีประสิทธิผลอย่างแท้จริงครอบคลุมกิจการธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ให้เกิดคุณภาพในระดับมาตรฐานที่จะแข่งขันในกรอบของการค้าเสรี ที่เป็นธรรมอันจะนำไปสู่การกระจายความมั่งคั่งในส่วนต่าง ๆ ของสังคมโดยประสานพลังภาคเอกชน กับภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ถูกต้องฟื้นฟูสังคมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสามารถยืนหยัด ได้ด้วยตนเองเสริมสร้างจิตสำนึกแห่งการอยู่ร่วมกันด้วยความเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันและ ร่วมมือทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสร้าง สำนึกของ “จิตใจไทย ความคิดสากล” เพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยมีจุดยืน ทางความคิดเป็นของตนเองและสามารถเลือกเอาข้อดีของกระแสโลกมาใช้เพื่อให้ก่อประโยชน์ กับสังคมไทยในทุกด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

เน้นการพัฒนามนุษย์ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับ ประชาชน โดยผ่านกลไกของการปฏิรูปปรัชญาการศึกษาการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม ภาช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพการกระจายอำนาจการปกครอง การมีสิทธิมีเสียง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการกำหนดวิถีชีวิตและกระบวนการ สร้างความมั่งคั่งของตนเอง สนับสนุนให้แต่ละกลุ่มของสังคมใช้จุดเด่นจากลักษณะสังคม ทั้งสามประเภท ที่เป็นแนวโน้มของโลก ทั้งสังคม เกษตร สังคมอุตสาหกรรม และสังคมข้อมูลข่าวสาร มาผนึกกันอย่างกลมกลืน เพื่อก่อประโยชน์ให้กับสังคมไทยพรรครักษาแผ่นดินจะใช้แนวคิดดังกล่าว มาเป็นพื้นฐานในการดำเนินนโยบายภายใต้กรอบของภูมิปัญญาที่ตั้งสมมาในประวัติศาสตร์เพื่อฟื้นฟู และปฏิรูปประเทศไทยไปสู่การเป็นประชารัฐที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี โดยมีระบอบการเมืองที่เป็น ประชาธิปไตย อันสมบูรณ์อย่างแท้จริง

## นโยบายทางการเมือง

นโยบายการเมืองที่มีความสำคัญสูงสุดคือ พรรคมีความจงรักภักดีและมุ่งเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ไว้เป็นที่เคารพสักการะอันสูงยิ่งเหนือสิ่งอื่นใดและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจะดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อธำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชทั้งหลายของประเทศ อธิปไตยแห่งชาติบูรณภาพแห่งอาณาเขต ตลอดจนให้บังเกิดความสุข ความเจริญแก่ประเทศชาติและประชาชน ทุกหมู่เหล่า

ในการนี้ พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างรากฐานอันมั่นคงแข็งแรงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และศรัทธายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ทั้งนี้ โดยการพัฒนาโครงสร้างทางการเมืองสามระดับ คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเมืองโดยมุ่งเน้นการกระจายอำนาจในการปกครองตนเองในระดับท้องถิ่นของประชาชน การเสริมสร้างการเลือกตั้งให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในทุกระดับและในรูปแบบที่หลากหลาย ส่งเสริมและสนับสนุนการให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน รวมทั้งและสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน เป็นกลุ่มผลประโยชน์อันหลากหลายในสังคม เพื่อพิทักษ์ปกป้องสิทธิประโยชน์ของตน

การพัฒนาโครงสร้างส่วนกลางทางการเมืองโดยพัฒนาสถาบันการเมืองที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างโครงสร้างพื้นฐานทางการเมืองกับโครงสร้างส่วนบนทางการเมือง คือ สถาบันพรรคการเมืองและสถาบันข้าราชการ ควบคู่กับการสนับสนุนบทบาท ของสถาบันสื่อมวลชนให้เป็นสถาบันที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพสามารถเป็นสถาบันที่ปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนและบ้านเมืองได้อย่างสมศักดิ์ศรีพร้อมกันนั้นจะมุ่งพัฒนาโครงสร้างส่วนบนทางการเมืองควบคู่ไปด้วยกับ การพัฒนาโครงสร้างส่วนกลางและโครงสร้างพื้นฐานทางการเมือง คือ รัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐสภา สถาบันบริหาร และสถาบันตุลาการเพื่อให้สถาบันการเมืองเหล่านี้มีความเข้มแข็งมั่นคงมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสามารถสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริงนอกจากที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้กำหนดไว้

พรรคจะผลักดันการปฏิรูปการเมืองโดยการนำเสนอมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและการแสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้ ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และพนักงานรัฐโดยริเริ่มให้มีการออกกฎหมายว่าด้วยความขัดแย้ง

เชิงผลประโยชน์ และมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวโดยเร็ว นอกจากนี้พรรค จะให้การสนับสนุนกิจกรรม และการดำเนินการขององค์กรอิสระทั้งหลายที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้สามารถบรรลุภารกิจตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะ การกลั่นกรองบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมือง และการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วย เพื่อให้การปฏิรูปการเมืองในส่วนของรัฐธรรมนูญสามารถมีพัฒนาการ ไปในทิศทางที่ถูกต้อง พรรคจะสนับสนุนให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน เพื่อการสร้างสรรค์การปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริงและเป็นไปตามความประสงค์ ของประชาชนโดยทั่วไปเท่านั้น

#### นโยบายการบริหาร

นโยบายการบริหารที่มีความสำคัญเร่งด่วน ได้แก่ การปฏิรูประบบราชการและการกระจาย อำนาจการบริหาร

#### การปฏิรูประบบราชการ

พรรคมีเจตนารมณ์ที่จะปฏิรูประบบราชการ โดยการเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาครัฐ จากผู้ปฏิบัติ และควบคุมมาเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ของภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยปรับปรุงการบริหารจัดการให้เกิดปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบ สำคัญของ “ประชารัฐ” ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีหลักการสมเหตุสมผลมีความรับผิดชอบ การรับ ฟังความคิดเห็นของประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การสร้างความโปร่งใสเปิดเผยของระบบราชการ โดยเฉพาะความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารของทางราชการ และการบริหารจัดการที่สามารถคาดคะเนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนแนวความคิดของการบริหารราชการในลักษณะของการปกครองมาเป็นการ บริหารราชการในเชิงของการพัฒนาโดยประสานความร่วมมือของหน่วยราชการทุกหน่วยให้สามารถ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในทิศทางเดียวกัน

การปฏิรูประบบราชการเป็นนโยบายเร่งด่วน มีลำดับความสำคัญสูงสุดนโยบายหนึ่งของพรรค เพื่อให้ระบบราชการมีขนาดเล็กลงแต่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้นมีโครงสร้าง ที่กระชับเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศโดยให้มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นมีความรวดเร็วต่อการตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนยิ่งขึ้นตลอดจนมีคุณภาพของงานบริการในระดับมาตรฐานสากล การปฏิรูประบบราชการจะต้องคำนึงถึงความแจ่มชัดของกระบวนการ ความคิด การสร้างนวัตกรรม การทำงานอย่างประหยัคมีประสิทธิภาพ สามารถวัดความพึงพอใจของประชาชนได้เน้นการพัฒนาทั้งคน และระบบโดยให้งานบริการสาธารณะสิ้นสุดที่ระดับชุมชนให้มากที่สุด รวมทั้งส่งเสริมความเป็นเลิศ ในงานสาธารณะ

นอกจากนั้นการพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ พรรคมุ่งให้ข้าราชการมีทัศนคติที่เอื้อต่องาน บริการ ประชาชน มีความห่วงใยทรัพย์สินสาธารณะ มีความซื่อสัตย์ขยันอดทนมีขวัญกำลังใจและมี ภาวะผู้นำในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดทั้งการริเริ่มระบบราชการที่เน้นการจัดจ้างโดยการ ทำสัญญาสามารถประเมินผลงาน ได้ด้วยระบบคุณธรรม และให้หลักประกันความมั่นคงบนพื้นฐาน ของความรู้ ความสามารถและผลงานสาธารณะ

นโยบายการกระจายอำนาจการบริหาร พรรคจะส่งเสริมการกระจายอำนาจจากส่วนกลางไปสู่ ส่วนท้องถิ่น โดยจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น ต้องกระจายอำนาจทางการคลัง ให้กับท้องถิ่น สามารถจัดการบริหารงบประมาณของตนเองได้อย่างอิสระมากขึ้นพรรคจะกำหนด เป้าหมายในการกระจายอำนาจ การปกครองจากส่วนกลางสู่ระดับท้องถิ่นให้มีความชัดเจนเหมาะสม ตามขั้นตอนของการกระจายอำนาจ ในขณะเดียวกัน ก็จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับภารกิจ ของแต่ละท้องถิ่นที่รวมถึงการมีอิสระในการจัดการด้าน งบประมาณของท้องถิ่น การแสวงหารายได้ และการจัดการทรัพย์สินของท้องถิ่นด้วย

นโยบายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

นโยบายกฎหมาย

พรรคจะดำเนินการปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ล้าสมัยหรือการออก กฎหมายใหม่ มาบังคับใช้เพื่อให้เอื้ออำนวย และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยมุ่งเน้นถึงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลความเป็นธรรมในสังคม รวมทั้งการส่งเสริมและรักษาสิทธิมนุษยชน โดยเคร่งครัด

ในการปฏิรูปกฎหมาย พรรคจะจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายให้เป็นองค์กรที่มีกฎหมาย รองรับสถานะและอำนาจหน้าที่โดยตรงเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ สังคมการเมืองของประเทศและของโลกที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ

แก่รัฐบาลรัฐสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย อาทิ เสนอให้ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันและยึดหยุ่นต่อสถานการณ์ในอนาคต กฎหมายสนับสนุนกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กฎหมายที่เกี่ยวกับตลาดทุนและการส่งเสริมการลงทุนกฎหมายสิ่งแวดล้อมและการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

นอกจากนั้น พรรคจะส่งเสริมองค์กรที่ดำเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายให้สามารถขยายขอบเขตการทำงานออกไปได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โยบายการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม พรรคจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของการให้บริการด้านความยุติธรรม ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของปัญหาใหม่ ๆ ที่วิวัฒนาการไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของโลก พรรคจะมุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการด้านความยุติธรรมที่สามารถจัด และปรับปรุงแก้ไขพันธะสัญญา และการกระทำที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งเน้นการปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน โดยเฉพาะความไม่เป็นธรรมที่ประสบอยู่ในชีวิตประจำวัน อาทิ กลุ่มผู้บริโภคสินค้า อสังหาริมทรัพย์สินค้าอาหารและยา ผู้ใช้บริการทางสาธารณสุขและการแพทย์ ผู้ใช้บริการในสถาบันการเงินและเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ให้บริการด้านประกันภัยประกันชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ใช้บริการด้านเช่าซื้อ

พรรคจะส่งเสริมบทบาทและความสำคัญของกระบวนการป้องกันและระงับข้อพิพาทขึ้นพื้นฐานรวมทั้งส่งเสริมระบบช่องทางและความสำคัญของการร้องทุกข์กล่าวโทษ สิทธิการควบคุมตรวจสอบการแนะนำปรึกษา ให้เป็นเครื่องมือของประชาชนผู้บริโภคผู้ด้อยโอกาสและผู้เสียเปรียบให้มีโอกาสเข้าถึงและได้ใช้ประโยชน์ในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของตนเองมากขึ้น พรรคจะเร่งรัดพัฒนาระบบและกระบวนการอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้สามารถประกันหลักความเป็นธรรมแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง และมีมาตรฐานคุณภาพสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนสากลโดยเน้นการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาสิทธิของพยานสิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และสิทธิต่าง ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันกำหนดไว้ พรรคจะมุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรสถาบันตุลาการ ของกระบวนการยุติธรรมให้สามารถแก้ไขปัญหาคความไม่เป็นธรรม และกรณีพิพาทระดับสากลได้ โดยเฉพาะการปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชน นักลงทุนทรัพย์สินทรัพยากร และผลประโยชน์ของชาติ

## นโยบายเศรษฐกิจ

จากการที่เราได้ก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบทุนนิยมโลกที่การเคลื่อนไหวของทุนมีอิทธิพล ต่อการกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งในแง่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและชะตากรรมของคนในสังคมโลก ประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากแรงกดดันดังกล่าวอย่างรุนแรงประกอบกับความผิดพลาดเชิงนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างการผลิตและวัฒนธรรมในอดีต ทำให้ประเทศเข้าสู่วิกฤตจนลุกลามไปทุกปริมณฑลของสังคมอยู่ในขณะนี้ และดูเหมือนว่าวิกฤตการณ์ดังกล่าว จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงความรุนแรงของสถานการณ์เศรษฐกิจในครั้งนี้จะต้องได้รับการเยียวยาแก้ไขอย่างถูกต้องและทันที่ว่งที่ ดังนั้น พรรคจึงเห็นว่า ประเทศไทยจำเป็นต้องมีนโยบายใหม่ที่ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นและอาจทวีความรุนแรงในอนาคตเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างการผลิต และการเงินของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการตั้งสมทางปัญญาของสังคมไทย นโยบายใหม่นี้จะสร้างให้คนมีความหวัง มีความรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกว่าคุณและประเทศของตน มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี กรอบของนโยบายใหม่นี้จะสอดคล้องประสานกันแก้ปัญหาอย่างเป็นองค์รวมสอดคล้องกับความเป็นจริง และเป็นไปได้โดยจะสามารถบรรลุเป้าหมาย ในเชิงของการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังเผชิญอยู่อย่างประสานสอดคล้อง ไปพร้อมกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้ ต่างประเทศความชะงักงันของการส่งออกการถดถอยทางเศรษฐกิจการว่างงาน ปัญหาระบบการเงินและสถาบันการเงิน การศึกษา การกระจายโอกาสในชีวิตการจัดโครงสร้างการผลิตที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนตลอดจนเสริมสร้างบทบาทของไทยในการเป็นผู้นำของภูมิภาคที่สามารถเสนอทางเลือกที่จะออกจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ได้อย่างแจ่มชัด และมีความเป็นไปได้กรอบของนโยบายใหม่นี้จะสอดคล้องและสามารถใช้ประโยชน์จากกระแสโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ และความต้องการของสังคมไทยในอนาคต ปรัชญาของนโยบายเศรษฐกิจเนื่องจากเป้าหมายสูงสุดของการบริหารราชการแผ่นดิน คือ การเพิ่มพูนความอุดม ให้กับชีวิตของประชาชน โดยการสร้างและธำรงไว้ซึ่งความเสมอภาคของโอกาสในชีวิตให้กับประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ดังนั้น เป้าหมายของนโยบายเศรษฐกิจก็ต้องสอดคล้องและตอบสนองต่อการสร้างโอกาสดังกล่าว และต้องสามารถปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนให้ถูกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จากความผันผวนทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาแต่อิทธิพลของการเคลื่อนไหวของทุนที่รวดเร็วในระดับโลก

นโยบายเศรษฐกิจ จะต้องเป็นนโยบายที่ยืดหยุ่น โปร่งใส ชอบธรรม และตรวจสอบได้โดยยึดเอกราชทางเศรษฐกิจเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ทางด้านการเงินการคลังพรรคยึดมั่นในการรักษา “หัวใจ” ของวินัยการเงินการคลัง โดยไม่ให้น้ำหนักกับเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งจนทำให้เกิดความระส่ำระสายต่อระบบเศรษฐกิจที่แท้จริงในโลกปัจจุบันที่การดำเนินนโยบายการเงินการคลัง ถูกกำหนดโดยปัจจัยภายนอกประเทศ ที่ไม่สามารถควบคุมได้หลายประการ การอ้างการรักษาวินัยโดยให้น้ำหนักกับเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งอย่างไม่มีที่ยืดหยุ่นเชิงปฏิบัติและไม่คล่องตัว รังแต่จะทำให้การรักษาวินัยนั้นไม่ก่อประโยชน์ที่แท้จริง แต่กลับจะทำให้ไม่สามารถรักษาวินัยได้ในที่สุด วินัยการเงินการคลังดังกล่าวจะต้องก่อประโยชน์ต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่แท้จริง เนื่องจากเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินและการคลังเป็นเพียงภาพสะท้อนของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แท้จริงซึ่งประกอบด้วยเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของประเทศ ระบบเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดใหญ่ระบบเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ดังนั้น นโยบายการเงินการคลังต้องมุ่งรักษาสมดุลของพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แท้จริงเพื่อลดความเสี่ยงทั้งระบบเศรษฐกิจ

นโยบายเร่งด่วน พรรคให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกกับ กิจกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ ที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้กับประเทศ ทั้งโดยการเร่งสนับสนุนการส่งออก เร่งวางกรอบในการปรับโครงสร้าง การผลิตภายในประเทศ เพื่อเพิ่มจำนวนและสร้างความแข็งแกร่งให้กับกิจการที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ เร่งเพิ่มจำนวน และบทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะด้านอันเป็นกลไกของรัฐให้ส่งเสริมกิจการ ที่มีศักยภาพ ในการสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเหล่านั้น อย่างเร่งด่วน พรรคให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวด กับการใช้นโยบายการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานในประเทศ โดยที่การกระตุ้นนั้นจะไม่ก่อให้เกิด ภาวะเงินเฟ้อที่ควบคุมไม่ได้ แต่จะเสริมสร้างศักยภาพให้ธุรกิจในประเทศสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลให้การลดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิดผลกระทบอันไม่พึงปรารถนา พรรคจะจำกัดการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างเงินบาทและเงินตราต่างประเทศให้น้อยที่สุด เพื่อให้อัตราแลกเปลี่ยนสะท้อนความเป็นจริงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยที่อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว จะสนับสนุนและเป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมที่มีศักยภาพในการเสริมสร้างรายได้ให้กับประเทศในขณะเดียวกันก็จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนาต่อสังคมไทยพรรคให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวด กับการปรับโครงสร้างและปฏิรูประบบการเงินของประเทศ ทั้งระบบ อันได้แก่การวางกรอบ และสนับสนุนให้สถาบันการเงิน ทั้งของรัฐและเอกชนสามารถยกระดับตัวเองทั้งในแง่ของความมั่นคง และมาตรฐาน



การปฏิบัติงานในระดับสากลและในฐานะที่ระบบสถาบันการเงินปัจจุบันไม่สามารถให้ความช่วยเหลือกับกิจการที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างเต็มที่

พรรคจึงสนับสนุนให้จัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะด้าน อีกทั้งการออกมาตรการทางด้านตลาดทุน และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อช่วยให้กิจการเหล่านั้นสามารถก้าวข้ามพ้นขวากหนามทางการเงิน โดยเร่งด่วน พรรคให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการเร่งบรรเทาปัญหาคนว่างงานอันเป็นผลจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจด้วยการจัดให้มีศูนย์เพิ่มพูนทักษะสำหรับแรงงานในเมือง ซึ่งเคยทำงานในอุตสาหกรรม และธุรกิจที่ประสบปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาจากอุตสาหกรรมการเงินและบริการให้ได้รับการฝึกฝนเพื่อให้มีทักษะที่มีประโยชน์ และสามารถเกื้อกูลต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ การฝึกฝนให้สามารถช่วยเหลือ หรือให้คำปรึกษาทั้งในด้านการเงินการบัญชี การบริหาร และการจัดการแก้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กรวมถึงเพิ่มพูน การส่งออกซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากแต่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารสมัยใหม่อันบั่นทอนความสามารถ ในการส่งออกอย่างน่าเสียดาย การเร่งรัดโครงการสร้างงานในชนบทตามโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศ อีกทั้งการเร่งรัดและควบคุมให้หน่วยงานรัฐใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในโครงการ ที่ช่วยให้เกิดการจ้างงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคโดยเร่งด่วน

นอกจากนั้นพรรคจะสนับสนุนให้เกิดโครงการ “กลับเข้าห้องเรียน” ในระดับประเทศ โดยการสำรวจแรงงานฝีมือที่ตกงานทั่วประเทศแล้วสนับสนุนให้กลับเข้าไปเรียนและฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ ตามวิทยาลัยเทคนิค หรือโรงเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศโดยได้รับค่าตอบแทน พรรคให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวด กับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กรวมถึงการส่งออกให้เป็นฐานการผลิต การจ้างงาน และการส่งออกของประเทศ หัวใจของนโยบายดังกล่าวจะอยู่ที่การปรับโครงสร้างการผลิตในระบบเศรษฐกิจไทยเสียใหม่โดยสนับสนุนวิสาหกิจเหล่านี้ที่ประกอบการอิสระและผลิตเพื่อการส่งออกซึ่งมีอยู่แล้วและกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศ ให้เป็นแกนในการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ ในอนาคตนอกจากนี้วิสาหกิจเหล่านี้ยังมีบทบาทสำคัญในการดึงเงินทุนจากต่างประเทศซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับระบบ และเป็นกลไกสำคัญในการกระจายการลงทุนและฐานการผลิตสู่ภาคต่าง ๆ ของประเทศเพื่อรองรับการจ้างงานในชนบทและเป็นตัวจักรกลสำคัญในการสร้างทักษะและถ่ายทอดทักษะระหว่างคนงาน ทั้งจากภายนอกประเทศสู่ภายในประเทศ และระหว่างผู้ผลิต และคนงานภายในประเทศด้วยตนเอง การพัฒนาและยกระดับทักษะเหล่านี้เองจะเป็นหนทางอันสำคัญที่จะส่งเสริม ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งที่จะสามารถเลื้อยกระบวนกร

ในการสร้างความมั่งคั่งของตนด้วยตนเองสอดคล้องกับแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่เหมาะสมกับศักยภาพและวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้น ๆ การดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจต้องควบคู่ไปกับการดูแลไม่ให้เกิดภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงด้วยการรักษาระดับอัตราเงินเฟ้อไม่ให้สูงจนเกินไป แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องอยู่บนฐานแห่งความเป็นธรรมและข้อเท็จจริงของความสามารถในการผลิต ที่สร้างรายได้อย่างแท้จริงของผู้ประกอบการ

นโยบายระยะกลางและระยะยาวปฏิรูปโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน พรรคจะสนับสนุน และผลักดันให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่พอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับรากฐานของประเทศ ตั้งแต่การผลิต เพื่อบริโภคและเหลือขายในระดับครอบครัวการรวมตัวเพื่อดำเนินเศรษฐกิจในระดับชุมชนการเชื่อมโยงอย่างเกื้อกูล และสนับสนุนซึ่งกันและกันกับธุรกิจขนาดใหญ่ ผู้ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศอย่างเป็นระบบพรรคจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับภาคเกษตรกรรม ให้เป็นภาคเศรษฐกิจหลักที่จะต้องเติบโตควบคู่ไปกับภาคอุตสาหกรรม และบริการ และได้รับการเอาใจใส่ในการเพิ่มพูนสมรรถนะการผลิตและยกระดับคุณภาพเพื่อให้ได้ผลผลิตที่พอเพียง เลี้ยงดูประชากรในประเทศและเหลือเพื่อส่งออกรวมไปถึงเป็นวัตถุดิบอันสำคัญให้กับภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่มีความหลากหลายและมีศักยภาพสูงในตลาดโลก

พรรคจะสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอุตสาหกรรม จัดลำดับความสำคัญก่อนหลัง ของอุตสาหกรรมเป้าหมายเสียใหม่ เพื่อมุ่งสู่การระดมทรัพยากรเพื่อการผลิตในสิ่งที่เราถนัด และมีความสามารถ ที่สั่งสมมาเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ทุกขณะฝีมือนี่เรามีความโดดเด่นเชี่ยวชาญ โอกาสทางการตลาดและความสามารถแข่งขันในระยะยาวความสามารถในการขยายขอบข่ายสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมสนับสนุน อีกทั้งการเชื่อมโยงอย่างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้น แรงงานไปสู่การพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมที่มุ่งใช้ความรู้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต ที่จะทวีความสำคัญยิ่งในระยะยาว ยกกระดับความสามารถแข่งขันพร้อมเผชิญกระแสแข่งขันการค้าเสรี พรรคจะสนับสนุนให้มีแผนการสนับสนุนและสร้างเสริมความสามารถแข่งขันเป็นการเฉพาะในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ

พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการกำหนดอาณาเขตพื้นที่เป็นการเฉพาะสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันที่แท้จริง การคัดเลือกจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเชิงยุทธศาสตร์ของพื้นที่ความสอดคล้องกับ

ทรัพยากรและทักษะของประชากรในพื้นที่ ความสามารถในการจูงใจให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม เป้าหมายเข้ามาลงทุนในพื้นที่ การชักจูงให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุนเข้ามาอยู่ในบริเวณ ใกล้เคียง ความพร้อมพร้อมของการมีสถานศึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อป้อนวิชาการและบุคลากร แก่ผู้ผลิตความพร้อมของบริการขนส่ง ตลอดจนความพร้อมของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายแต่ละประเภท ทั้งนี้เพื่อให้ผลผลิตมีคุณสมบัติพร้อม ที่จะแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างแท้จริง

พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการขนาดใหญ่จำนวนมากพอในแต่ละ อุตสาหกรรม เป้าหมายที่มีความแข็งแกร่งทั้งในแง่ของเทคโนโลยี และทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง ด้านเงินทุนด้านการผลิต ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของตลาด ได้อย่างรวดเร็วและด้านการตลาดที่เข้มแข็งเพียงพอในการก้าวสู่ธุรกิจการค้าในระดับโลก

ในด้านหนึ่งนั้นเพื่อป้องกันมิให้เกิดการผูกขาดรวมศูนย์ในแต่ละอุตสาหกรรมแต่ใน อีกด้านหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งก็คือ การกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันอันเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งและ ความสามารถเชิงแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดใหญ่เหล่านี้ให้สามารถเป็นหัวหอกที่ทรง ประสิทธิภาพในการรุกสู่ตลาดโลกของแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยในอนาคตพรรคจะ สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการปฏิรูปกิจการธุรกิจเอกชนให้มีความโปร่งใส เข้มแข็ง มีคุณภาพและประสิทธิภาพทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก ทั้งในเชิงของคุณภาพผู้บริหาร และระบบการ จัดการเทคโนโลยีการปรับโครงสร้างการเงินและโครงสร้างทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร การเปิดเผยข้อมูลและข้อเท็จจริงของกิจการการยกระดับเครื่องจักรและ วิทยาการการผลิตทั้งนี้เพื่อยกระดับศักยภาพและประสิทธิภาพของธุรกิจเอกชนไทย โดยส่วนรวมอันจะ เป็นประโยชน์ทั้งในเชิงของการจูงใจให้ต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนและทั้งในเชิงของการเตรียมพร้อม เผชิญกระแสการแข่งขันเสรีในอนาคต พรรคจะเร่งยกระดับความสามารถเชิงการผลิตของประเทศ ด้วยการส่งเสริมและจูงใจให้มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและเครื่องจักรการผลิตให้ทันสมัย ภายใต้ ข้อจำกัดของประเทศส่งเสริมให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต กระบวนการผลิตและการจัดการ ชักจูงให้มีการเคลื่อนย้ายฐานผลิตของอุตสาหกรรมเป้าหมายจากต่างประเทศ พร้อมทั้งเร่งรัดการพัฒนา ระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตลอดจนยกระดับความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เทียบเท่ามาตรฐานโลกควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้เกิดธุรกิจขนาดใหญ่ที่เข้มแข็ง เพียงพอที่จะก้าวสู่การแข่งขันในระดับโลก

พรรคจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็ง ให้แก่ผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมประเภทสนับสนุน ซึ่งมักมีขนาดเล็กและเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ทั้งในฐานะของการเป็นฐานผลิตวัตถุดิบชิ้นส่วน วัสดุ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในเชิงสนับสนุน และเกื้อกูลการสนับสนุนผู้ประกอบการเหล่านี้ ควรมุ่งเน้นในการเพิ่มความเข้มแข็งและขีดความสามารถแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิตการเงินเทคโนโลยี และการจัดการระดับนโยบายการค้าต่างประเทศ

จากการเน้นเพียงเร่งรัดการส่งออกในทุกระดับ ผู้การพัฒนาเครือข่ายการตลาดเข้าสู่ระดับโลก เพื่อผนึกและสอดรับเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกอันเข้มแข็งในโลกยุคไร้พรมแดน พรรคสนับสนุน และผลักดันให้ภาคเอกชนยกระดับความพร้อมในการเผชิญการแข่งขันเสรีในเวทีการค้าระหว่างประเทศ ทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ในโครงสร้างและกลไกเศรษฐกิจการค้าโลก ทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค ความรอบรู้ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศและในประเทศเป้าหมายการใช้แนวคิดการตลาดสมัยใหม่การพัฒนาองค์กร และบุคลากรการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในเชิงของทักษะ เทคโนโลยีและวิทยาการที่จำเป็น ในการแข่งขันระดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพ ยกกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งออกของไทยในทุก ๆ มิติ ทั้งในมิติของคุณภาพ มิติของการสร้างมูลค่าเพิ่ม มิติของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากทักษะหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรใหม่ ๆ เพื่อรุกสู่ตลาดต่างประเทศและในมิติที่สำคัญที่สุด ได้แก่ การก้าวจากการเน้นการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นกายภาพ ไปสู่การส่งออกผลิตภัณฑ์และบริการที่มีสัดส่วนของทรัพย์สินทางปัญญามากกว่าการขายแรงงานมุ่งพัฒนาเครื่องหมายการค้าของสินค้าไทยสู่ตลาดโลกให้ต่างประเทศนิยมเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างและพัฒนาเครื่องหมายการค้าระดับโลกในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอ อุตสาหกรรมเซรามิก และอุตสาหกรรมเครื่องหนัง เป็นต้น

ในระยะยาว พรรคจะให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้กิจการของไทยได้รับประโยชน์จากสถานะการโลกาภิวัตน์ของทุนทางการเงิน ทุนทางเทคโนโลยี และทุนทางปัญญา ซึ่งจะทำให้บางส่วนของเศรษฐกิจไทยที่มีศักยภาพได้ประโยชน์สูงสุดจากบทบาทผู้คิดใหม่ขององค์กรการค้าโลก โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยจัดให้เป็นความเร่งด่วนพิเศษในการพัฒนาเครือข่ายการตลาด เข้าสู่ระดับโลกเพื่อผนึกและสอดรับเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกอันเข้มแข็งในโลกยุคไร้พรมแดน ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกไทยในทุกระดับโดยเฉพาะ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพเพียงพอทั้งในแง่ของทักษะ ความสามารถในการผลิต และมีตลาดรองรับให้สามารถก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทระดับโลก

ทั้งนี้โดยยึดถือโลกทั้งโลกเป็นตลาดสินค้าเป็นแหล่งวัตถุดิบและสามารถใช้เป็นแหล่งการผลิตหรือประกอบสินค้าโดยเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการจำหน่าย ให้ได้ประโยชน์สูงสุดในเชิงต้นทุน และการตลาดการค้าข้ามจากการเป็นเพียงผู้ส่งออกไปสู่การสร้างเครือข่ายการผลิตและตลาดในระดับโลกไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาไว้ซึ่งความได้เปรียบในเชิงแข่งขันที่เคยมีเท่านั้น แต่ยังเป็น การให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศอีกด้วย ส่งเสริมให้กิจการของไทยสามารถครอบครองเทคโนโลยี หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้มาจากแหล่งอื่น แล้วนำมาทำการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้สามารถ ทำการผลิตให้มีความหลากหลายกว่าของเดิม ส่งเสริมให้กระทรวงพาณิชย์ปรับปรุงศูนย์พาณิชย์กรรมและ สำนักงานการพาณิชย์ในต่างประเทศให้เป็นแหล่งระดมทักษะของบุคลากรต่างประเทศที่มีศักยภาพ ในการเข้าร่วมกระบวนการสร้างต้นแบบของสินค้าที่จะส่งออกไปยังตลาดทั่วไปในโลกและตลาดเฉพาะ โดยต้นแบบนั้นจะต้องสามารถก่อให้เกิดการผลิตขึ้นในประเทศไทย โดยวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก

สำหรับศูนย์พาณิชย์กรรมและสำนักงานการพาณิชย์ในต่างประเทศนั้น จะต้องทำหน้าที่เป็น สถานที่แสดงสินค้า อันเนื่องมาจากทักษะที่พร้อมด้วยข้อมูลประกอบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ ลูกค้าต่างประเทศ ในการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าจากไทย หรือเข้าร่วมทุนการผลิตกับวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดเล็กในประเทศไทย ศูนย์พาณิชย์กรรมและสำนักงานการพาณิชย์ในต่างประเทศ จะต้อง ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ในการผลักดันให้รัฐบาลประเทศนั้น ๆ อำนวยความสะดวกต่อการย้ายทุนทางปัญญา ทุนทางเทคโนโลยี และทุนประกอบการมายังประเทศไทย โดยให้เป็นประโยชน์ร่วมกันแก่ทั้งสองประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ศูนย์พาณิชย์กรรมและสำนักงานการพาณิชย์ในต่างประเทศ จะต้องมีบุคลากรที่เหมาะสมกับ เป้าหมายของแผนงานดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องใช้ข้าราชการประจำและการจัดตั้งศูนย์พาณิชย์กรรม เพื่อการนี้จะต้องเลือกสถานที่ที่เหมาะสมแก่ลูกค้าบุคลากรที่วิสาหกิจไทยต้องการเพื่อเข้ามามีส่วนร่วม ในการสร้างสินค้าต้นแบบ และพัฒนาสินค้าร่วมกันตลอดไป พรรคสนับสนุนให้มีการปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารราชการของกระทรวงเศรษฐกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและ ต่างประเทศเพื่อให้สามารถปฏิบัติการกิจทั้งในเชิงของการวางแผนยุทธศาสตร์

การปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนในด้านการตลาด ด้านข้อมูลข่าวสาร การระบุนหรือติดต่อลูกค้าเป้าหมายตลอดจนช่วย แก้ไข อุปสรรคการค้าในต่างประเทศยิ่งไปกว่านั้นให้มีการผนวกแนวทางนโยบาย ทิศทางการบริหาร และแนวทางปฏิบัติงานระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดพลังผนึกสูงสุดต่อการขยายและพัฒนาการส่งออกของ ประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ปฏิรูปองค์กรแห่งรัฐ พลิกโฉมใหม่วิสาหกิจไทย พรรคจะเร่งดำเนินการปฏิรูปสถาบันและ องค์กรหลักทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งในด้านโครงสร้าง องค์กร ระบบการจัดการ การพัฒนา บุคลากร เทคโนโลยี และวิทยาการทั้งนี้เพื่อยกระดับความสามารถและศักยภาพขององค์กรแห่งรัฐ ให้สามารถเป็นหลักในการกอบกู้เศรษฐกิจ ในการชี้นำและกำหนดยุทธศาสตร์อีกทั้งสามารถสนับสนุน ภาคเอกชนให้พร้อมเผชิญกระแสความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อ ประสานให้เกิดพลังผนึกที่แท้จริงทั้งในระหว่างองค์กรแห่งรัฐด้วยกัน และในระหว่างภาครัฐกับเอกชน ทั้งในด้านยุทธศาสตร์แนวทางนโยบายและการประสาน ในระดับการปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างแท้จริง พร้อมกับการเปลี่ยนบทบาทของหน่วยงานรัฐจากผู้ควบคุมมาเป็นผู้สนับสนุนพรรค สนับสนุน การเร่งรัดเพิ่มพูนประสิทธิภาพ รัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการนำวิธีการบริหารจัดการแบบเอกชน มาประยุกต์ใช้ในรัฐวิสาหกิจเพื่อสร้างและพัฒนาองค์กรให้มีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนในการถือครองหุ้น และมีบทบาทร่วมในการบริหารรัฐวิสาหกิจ นโยบายการเกษตร

จากการที่ประเทศไทยมีพื้นฐานทางการเกษตรมาเป็นเวลายาวนาน แต่ภาคเกษตรกรรม ของไทย ยังมิได้รับการจัดระบบบริหารและการจัดการที่ดี อีกทั้งเกษตรกรซึ่งเป็นส่วนสำคัญของระบบ การผลิตก็ประสบกับปัญหาหนี้สินล้นพ้นตัว นโยบายด้านการเกษตรของพรรคมีเป้าหมายเพื่อให้ภาค เกษตรกรรมซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญมีความแข็งแกร่งทันสมัยเป็นฐานเศรษฐกิจ อันแท้จริงที่สอดคล้อง กับแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่สามารถสร้างผลผลิตอย่างเพียงพอเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และสามารถสร้างผลผลิตส่วนเกินที่มีคุณค่าและมีคุณภาพเพียงพอ ที่จะป็นฐานสนับสนุนอันสำคัญ แก่อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อส่งออกสู่ตลาดโลกนโยบายพรรคในด้านเกษตรจึงมุ่งเน้น ในประเด็นต่อไปนี้

มุ่งแก้ไขปัญหานี้สิน ของเกษตรกรอย่างเร่งด่วน โดยยึดหลักเกณฑ์เดียวกันกับการแก้ไขปัญหานี้สินของภาคธุรกิจอื่นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคนทุกกลุ่มในสังคม ในขณะเดียวกัน การแก้ไขปัญหานี้สินของเกษตรกร จะต้องคำนึงถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในระยะยาว ด้วยมาตรการแก้ไขปัญหานี้สินของเกษตรกร จะต้องเริ่มด้วยการจัดชั้นคุณภาพหนี้โดยหนี้ที่มีคุณภาพดีจะได้รับการสนับสนุนให้เข้าโครงการประนอมหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยจัดให้เกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิตที่ดีและมีคุณภาพเพื่อใช้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการกำกับตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ปัจจัยการผลิตนั้น ๆ ถึงมือเกษตรกรและถูกใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

หากมีความจำเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอาจขยายเวลาการชำระหนี้ให้เกษตรกรเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ โดยพิจารณาเป็นกรณีไปหนี้ดีของคุณภาพนั้นจะจัดให้ได้รับการฟื้นฟูเป็นกรณีพิเศษ โดยวางระบบการฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีเฉพาะต่อไป

ขณะเดียวกันเพื่อผ่อนคลายภาระหนี้สินของเกษตรกร จะต้องสนับสนุนในองค์กรตลาดเพื่อเกษตรกรรวม (อดท.) มีบทบาทมากขึ้นในการเข้ามารับซื้อรับจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการปล่อยกู้และการติดตามหนี้สินพร้อมกันนี้จะจัดเงินอุดหนุนจากเงินกู้ของธนาคารโลกเพื่อการจัดหาบุคลากรเฉพาะกิจที่จำเป็น สำหรับภารกิจในโครงการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น พร้อมทั้งจัดให้มีหน่วยงานพิเศษสำหรับติดตามและประเมินผลการช่วยเหลือดังกล่าวมุ่งพัฒนาภาคเกษตรกรรมเป็นฐานการผลิตที่แข็งแกร่งในการผลิต เพื่อให้พอเพียงต่อการบริโภคในประเทศเป็นฐานรายได้ที่เพียงพอและสม่ำเสมอต่อการดำรงชีพของเกษตรกรและครอบครัว และสามารถเป็นภาคเศรษฐกิจที่เติบโตเคียงคู่ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพื่อการส่งออก ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมแผนใหม่อย่างเป็นระบบที่ครบวงจรโดยเริ่มตั้งแต่กำหนดประเภทของพืช และสัตว์เศรษฐกิจที่มีศักยภาพอันเป็นเป้าหมาย โดยคำนึงถึงการบริโภคภายในความเหมาะสมทางสภาพภูมิศาสตร์ ศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น และศักยภาพทางการตลาดของผลผลิตที่ได้ หรือผลผลิตที่แปรรูปที่ใช้พืชและสัตว์เศรษฐกิจนั้นเป็นวัตถุดิบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรที่เหมาะสม และยั่งยืนกำหนดพื้นที่เพาะปลูกและเพาะเลี้ยงเฉพาะสำหรับพืชและสัตว์เศรษฐกิจในเป้าหมายโดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ทำเลสำหรับพืชและสัตว์แต่ละประเภทความชำนาญ หรือความสามารถอันโดดเด่นของคนในท้องถิ่น ศักยภาพทางการตลาด

ตลอดจนการสอดรับอย่างเหมาะสมทั้งในเชิงของกระบวนการผลิตและการตลาดระหว่างการผลิตและการตลาดของภาคเกษตรกรรมกับกระบวนการผลิต และการตลาดในภาคอุตสาหกรรมแปรรูป การเกษตร ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการใช้วิชาการที่ก้าวหน้ามาใช้ในภาคเกษตรกรรมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงด้วยคุณภาพ และมีผลตอบแทนต่อพื้นที่เพาะปลูกและเพาะเลี้ยงสูงสร้างความเชื่อมต่อระหว่างผลผลิตในภาคเกษตรกับภาคการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปทั้งในเชิงการวางแผนการผลิต การวิจัย และพัฒนาการตลาด เพื่อให้ภาคเศรษฐกิจทั้งสองระบบนี้เติบโตควบคู่กันไปอย่างแข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพประยุกต์ใช้การตลาดสมัยใหม่ทั้งในด้านการสำรวจวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้า ตลอดจนการส่งเสริมการตลาดและการขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เน้นการสร้างร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ ทักษะ และระดับการพัฒนาพืชผลเศรษฐกิจของไทยร่วมกับความอุดม สมบูรณ์ของทรัพยากรของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาการเกษตรร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งในเชิงการผลิตและการตลาดร่วมกัน เสริมสร้างความเข้มแข็ง แก่เกษตรกรองค์กรเกษตรกรไทยในการปลูกพืชเศรษฐกิจเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดหาพันธุ์พืช และปัจจัยการผลิตที่สำคัญการจัดหาแหล่งน้ำและระบบชลประทานการกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการใช้วิชาการสมัยใหม่ เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุนการผลิต การยกระดับคุณภาพผลผลิต และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพรักษาระดับราคาสินค้าเกษตรขั้นปฐม ให้อยู่ในระดับที่เป็นธรรมต่อเกษตรกรผู้ผลิตโดยพัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตร อาทิ ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า การจัดตั้งตลาดกลางการพัฒนาระบบข่าวสารข้อมูลให้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับศักยภาพของเกษตรกร อีกทั้ง ปรับปรุงระบบการพยากรณ์ภาวะการค้าสินค้าเกษตรเพื่อให้สามารถทราบล่วงหน้า อันเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิตส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกรรายย่อยด้วยกัน และระหว่างเกษตรกรรายย่อยกับเกษตรกรรายใหญ่และเกษตรกรกับโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละชุมชน เพื่อให้สถาบันเกษตรกรมีบทบาทเข้มแข็งขึ้นทั้งด้านการวางแผนงานการผลิตและการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและเพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของเกษตรกรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบการถือครองที่ดินและการปฏิรูปที่ดิน เพื่อการใช้ดินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเร่งแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินของรัฐที่ไม่ถูกต้องด้วยความเป็นธรรมโดยให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายและสภาพความเป็นจริงของชุมชนท้องถิ่น การพัฒนาการเกษตรใด ๆ จะต้อง



คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพรวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต่าง ๆ ต่อการพัฒนาการเกษตรนั้น ๆ เพื่อให้ยังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ และชุมชนต่าง ๆ ด้วยส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมแก่เกษตรกรสำหรับกิจการที่เป็นวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพและการมีรายได้เสริมจากวิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน เช่น การแปรรูปผลผลิต การถนอมผลผลิต การผลิตอาหารและงานหัตถกรรม เป็นต้น

#### นโยบายพัฒนาสังคม

พรรคเชื่อว่าสังคมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความลึกซึ้งทางปัญญาและอารมณฺ์จะเป็นสังคมที่พึงปรารถนาที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นในมวลสมาชิกของสังคมทุกระดับ ซึ่งจะเป็ นพื้นฐานของการสะสมความมั่งคั่งของประเทศ ยิ่งกว่านั้น พรรคตระหนักดีว่ามนุษย์เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ การส่งเสริมให้คนไทยมีทักษะและรับการถ่ายทอดทักษะเพื่อยกระดับความสามารถของตนเองให้เป็นสากลนั้น จะเป็นหนทางหนึ่งของการอยู่รอดจากภาวะวิกฤตในปัจจุบัน และเป็นการอยู่รอดที่มีเกียรติ และศักดิ์ศรีควบคู่กับความเข้มแข็งของสถาบันสังคม ความเอื้ออาทรระหว่างกันและความเกื้อกูลกันของพี่น้องประชาชนในแต่ละท้องถิ่น เป็นพลังขับเคลื่อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกำหนดวิถีชีวิต และทิศทางของการอยู่รอดได้โดยองค์การทางสังคมที่เข้มแข็ง การเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส และการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

#### พรรคจึงมีนโยบายดังนี้

ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเลือกกระบวนการสร้างความมั่งคั่งของตนได้ด้วยตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพ และข้อจำกัดตลอดจนวิถีชีวิต และการสังมทางภูมิปัญญาของคนในชุมชนนั้นจัดความไม่เป็ นธรรมต่อการได้รับสิทธิประโยชน์ค่าตอบแทนอันมีเหตุมาจากความแตกต่างทางกายภาพ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพการทำงาน และปริมาณ รวมทั้งการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก สตรี คนพิการ และทุพพลภาพ มิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกกดขี่ข่มเหงหรือถูกนำไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและสถานภาพของสตรีในแต่ละชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะบทบาทในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อป้องกัน มิให้มีการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกระดับดำเนินการในทุกวิถีทาง เพื่อขจัดปัญหาเสพติดรวมทั้งเร่งรัดการป้องกันปราบปรามการผลิตและเผยแพร่ยาเสพติดในหมู่เด็ก

และเยาวชนอย่างจริงจังพร้อมกับจัดให้มีระบบการฟื้นฟูสุขภาพและจิตใจของผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีด้วยตระหนักว่ามนุษย์เป็นหัวใจสำคัญในระบบการผลิตและระบบเศรษฐกิจแผนใหม่ พรรคจึงส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยให้รัฐสนับสนุนมาตรการด้านการเงิน และการคลังเพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ และฝีมือแรงงาน สามารถตอบสนองความต้องการของวิสาหกิจในแต่ละชุมชนได้อย่างเหมาะสมโดยได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเพื่อลดปัญหาการว่างงานและการอพยพเข้ามาหางานทำในเมือง ขณะเดียวกันก็สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการคุ้มครองแก่เด็กและเยาวชนมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกกดขี่ข่มเหง โดยเฉพาะการคุ้มครองแรงงานเด็กอย่างเข้มงวดส่งเสริมมาตรการด้านการประกันสังคมขยายขอบข่ายการให้สวัสดิการด้านแรงงานที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบและแรงงานระยะสั้น

พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน โดยจัดให้มีการศึกษาเสริมเพิ่มเติมจากระบบการศึกษาปกติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีทัศนคติและพัฒนาการทางความคิดที่ดี โดยมีแหล่งรวมความรู้ เสริมอาชีพห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ แหล่งนันทนาการ ศูนย์เยาวชน สนามกีฬา รวมทั้ง การจัดฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะที่หลากหลายให้แก่เด็กและเยาวชนตามความถนัด เร่งรัดกฎหมายเกี่ยวกับการสวัสดิการสังคมโดยจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคม เพื่อให้การคุ้มครองดูแลแก่ผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน สตรี คนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ประสบภัยสาธารณะ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ขาดไร้อุปการะ ส่งเสริมการรวมตัวของผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน สตรี คนพิการหรือทุพพลภาพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ป่วยโรคเอดส์ ชาวชุมชนแออัดผู้ด้อยโอกาสและผู้ขาดไร้อุปการะให้เป็นองค์กรที่เข้มแข็งและให้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการออกกฎหมาย กำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของกลุ่มตน ส่งเสริมและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้สามารถป้องกันการเสื่อมสภาพการพิการและทุพพลภาพ มุ่งฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้โอกาสและสร้างความเสมอภาคแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและสามารถเข้าไปร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคมได้อย่างเต็มที่ส่งเสริมการรวมตัวของชุมชนท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณี ภูมิปัญญา และศิลปวัฒนธรรมอันดีของแต่ละท้องถิ่นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนเหล่านั้น มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาของตนเองส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันจากศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นทักษะและเทคโนโลยีวิชาการต่าง ๆ

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละชุมชนโดยปรับปรุงกลไกของรัฐให้อำนวยความสะดวก และให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

#### นโยบายสาธารณสุข

พรรคจะเร่งรัดการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและคุณภาพทั้งใน ภาครัฐและเอกชนรวมทั้งให้ขยายระบบประกันสุขภาพให้ทั่วถึงส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรทาง การแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และพอเพียงต่อภารกิจรวมทั้งจัดให้มีการกระจายบุคลากรที่ เหมาะสมตลอดจนส่งเสริมการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ทันสมัยและคุ้มต่อการ ให้บริการมาใช้ให้แพร่หลายและให้ความสำคัญต่อการวิจัยกับการพัฒนาของภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาระบบรูปแบบและเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการบริการสาธารณสุขอย่างจริงจังขยายงาน สาธารณสุขมูลฐานในชนบท โดยสนับสนุนองค์กรชุมชนสถาบันครอบครัวอาสาสมัครสาธารณสุขให้ มีบทบาทในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ขยายผลให้ประชาชนมี ความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง การส่งเสริมสุขภาพ และการดูแลสุขภาพของตนเอง รวมทั้งการป้องกันโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงในภูมิภาค ที่เข้ามากับกลุ่มแรงงาน ต่างประเทศ และประชาชาติอื่น ๆ รวมทั้งการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในกลุ่มเสี่ยง ทุกกลุ่ม ดูแลรักษาและพัฒนาศักยภาพของผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชนให้รู้จักการป้องกันและ แก้ไขปัญหาด้วยตนเองเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย ของประชาชนให้อยู่ในระดับมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งกำหนดมาตรการเร่งรัดให้มีการกำจัดของ เสีย ขยะติดเชื้อ และบำบัดน้ำเสียของสถานพยาบาลและสาธารณสุขอย่างจริงจังตลอดจนจัดหา น้ำสะอาดเพื่อการบริโภค ให้แก่ประชาชนในชนบทอย่างทั่วถึงเข้มงวดต่อมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้รับความปลอดภัย และได้รับความเป็นธรรมในการบริโภคอาหาร ยา สินค้า และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการใช้สมุนไพร เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์และ การสาธารณสุขรวมทั้งการให้ความคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการนี้

#### นโยบายการศึกษาและวัฒนธรรม

บทเรียนจากความระส่ำระสายของระบบเศรษฐกิจไทยและเอเชีย ทำให้เราต้องเร่งทบทวน นโยบายด้านการศึกษา ตลอดจนปรัชญาการศึกษาที่จะสร้างให้เด็กไทยมีฉันทะทางปัญญาและวินัย แห่งปัญญาสามารถใช้ปัญญาสรรค์สร้างความคิด และความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองจากความคิดที่บิ่บิ่ได้โดย

มีวินัยแห่งปัญญาเพื่อพัฒนาเด็กไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ อย่างเหมาะสมกับศักยภาพแห่งตนที่จะเลือกเข้าสู่โลกาภิวัตน์ ตามความถนัดโดยมีฐานของประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมที่ชัดเจนและมั่นคงรวมทั้งการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติในทุกระดับ พรรคจึงมีนโยบายการศึกษาและวัฒนธรรมดังนี้

ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อวางรากฐานการพัฒนาเด็กไทยอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืนด้วยการเน้นการอบรมให้เด็กมีฉันทะทางปัญญาและวินัยแห่งปัญญา และสามารถใช้ปัญญามาสรรค์สร้างความคิด และความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง ให้รู้จักฝัน แต่ไม่ใช่เพื่อฝัน

ปรับปรุงบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของชาติทั้งในระดับอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กไทยภายใต้กรอบวินัยแห่งปัญญา เข้มงวดต่อการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้าสู่วิชาชีพครูด้วยการเน้นประสิทธิภาพ และทัศนคติที่ดีต่อการเรียนและการสอนที่มีคุณภาพโดยไม่คุกคามต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก และส่งเสริมการสร้างทัศนคติที่ดีของครูเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมไทย และของโลกรวมทั้งพัฒนาการของเด็ก ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาในทุกระดับให้ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเรียนรู้กับวิทยาการต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกเพื่อให้สามารถปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมและพลวัตตามสถานการณ์อย่างทันทั่วทั้งที่

ในระดับอุดมศึกษาจะเร่งพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต เพื่อให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสามารถก่อประโยชน์แก่ตนเอง และสังคมส่วนรวมโดยมีความสามารถในการพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสม เพราะได้รับการศึกษาอบรมในระดับอุดมศึกษามาแล้วขณะเดียวกันบัณฑิตในทางสังคมศาสตร์จะต้องมีความสามารถนำความคิดมาสร้างสรรค์ต่อสังคม สามารถให้คำตอบแก่สังคมได้อย่างมีคุณค่า และมีความหลากหลายตามความเป็นจริงของโลกยุคใหม่โดยจะเร่งส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนคุณภาพของผู้สอนตลอดจนอุปกรณ์การศึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็น

ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เป็นคลังแห่งความรู้และข้อมูลข่าวสารซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญที่จะตอบสนองการใช้ประโยชน์ของหน่วยงานเอกชนและรัฐ ในระดับอาชีวศึกษานั้น จะให้ความสำคัญแก่วิทยาลัยวิชาชีพต่าง ๆ เพราะถือว่าวิทยาลัยวิชาชีพเป็นหัวใจของการคงอยู่ของระบบเศรษฐกิจไทยยุคใหม่ และคุณภาพของผลผลิต ของวิทยาลัยวิชาชีพ คือ หัวใจของอนาคตเศรษฐกิจไทยโดยจะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษแก่กลุ่มวิชาชีพเป้าหมาย พร้อมทั้งเร่ง

เพิ่มคุณภาพของนักศึกษาให้ตอบสนองต่อความต้องการในโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ส่งเสริมความร่วมมือทางเทคนิควิชาการ และทักษะระหว่างวิชาในต่างประเทศ หรือสถานศึกษาในต่างประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ถ่ายทอดความรู้และทักษะต่าง ๆ มาสู่วิทยาลัยวิชาชีพของไทย ตามความเหมาะสม ความถนัด ความพร้อมและศักยภาพของแต่ละสถาบัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะของบุคลากรและผู้สำเร็จการศึกษา ส่งเสริมให้วิทยาลัยวิชาชีพใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากการรับการถ่ายทอดทักษะจากต่างประเทศมาถ่ายทอดเพื่อยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงานให้สูงขึ้นด้วยระบบการศึกษานอกโรงเรียนหรือระบบการศึกษาเสริมเพื่อช่วยลดปัญหาการขาดทักษะฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ

สำหรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ส่งเสริมการเรียนการสอนของระบบการศึกษานอกโรงเรียนอย่างกว้างขวางเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิตโดยให้บริการด้านการเรียน การสอนในวิทยาการต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยจะให้ความสำคัญต่อการศึกษานอกโรงเรียนเท่าเทียมกับการศึกษาในระบบโรงเรียน ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนภาษาที่สองสำหรับเด็ก และเยาวชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ การรับการถ่ายทอดทางเทคนิค และวิชาการ ตลอดจนทักษะรวมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าสู่โลกาภิวัตน์ตามความถนัด และศักยภาพแห่งตน

ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีศักยภาพในการฝึกอบรมทักษะ และเทคนิคต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานโดยสนับสนุนการรับรองหลักสูตร และการให้สิทธิประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการฝึกอบรมส่งเสริมให้ครูได้รับการลาพักเป็นกรณีพิเศษ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพพัฒนาประสิทธิภาพการสอน และทัศนคติการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลส่งเสริมให้เด็กไทยสามารถเรียนรู้ และเลือกใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรม และอิทธิพลโลกาภิวัตน์เพื่อมาเสริมความลึกซึ้ง และทักษะในการเข้าใจโลกอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมตามครรลองที่ดี และเลือกเข้าสู่โลกาภิวัตน์ตามความถนัดและศักยภาพแห่งตน

ในระบบการศึกษาไทยนั้น จะต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่เป็นหน่วยงาน อิสระไม่อยู่ในระบบราชการ เพื่อให้หน่วยงานนี้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอนเพื่อเสนอแนะต่อรัฐบาลและรัฐสภาทุกปี องค์ความรู้ของมนุษยชาตินั้นไม่มีขีดจำกัดในเรื่องพรมแดน เชื้อชาติและศาสนา องค์ความรู้ของมนุษยชาติเหล่านี้ควรจะเป็นคลังความรู้เสริมต่อเด็กไทยและประชาชนผู้ใฝ่รู้ พรรคจะมุ่งมั่นสร้างระบบหอสมุดแห่งประชาชนที่จะนำองค์ความรู้ของมนุษยชาติเหล่านั้นมาไว้ เพื่อมาเสริมระบบการศึกษาที่มีอยู่เดิม

ส่งเสริมระบบห้องสมุดดังกล่าวให้เป็นหัวใจของผู้ใฝ่รู้ พัฒนาให้ห้องสมุดเป็นแหล่งรวมของสรรพวิชาต่าง ๆ ทั้งของไทยและนานาชาติเร่งพัฒนาระบบห้องสมุดให้เป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนที่จะเข้าถึงวิทยาการนั้น ๆ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายโดยเป็นบริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชน และพัฒนาให้สามารถเชื่อมโยง กับห้องสมุดที่มีอยู่ในประเทศและต่างประเทศตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่งเสริมและพัฒนากิจการพิพิธภัณฑสถานด้านศิลปะและเทคโนโลยี เพื่อให้เป็นแหล่งเสริมการศึกษาของเด็กไทย และประชาชนผู้ใฝ่รู้ให้สามารถนำไปประยุกต์ทางความคิดเพื่อใช้ประโยชน์อย่างหลากหลายในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้สิ่งเหล่านี้จะช่วยเสริมให้กระบวนการศึกษาของเยาวชนไทยมีมิติของความเป็นมนุษย์อย่างครบถ้วน

สนับสนุนให้องค์กรภาครัฐ และเอกชน ทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาการกีฬาอย่างจริงจังควบคู่กับการสร้างเอกภาพในการบริหาร และการจัดการด้านการกีฬาที่มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับการกีฬาของชาติให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน พัฒนาสถาบันการกีฬาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีการวัดความสามารถที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพนักกีฬา โดยให้การสนับสนุนเป็นพิเศษด้านงบประมาณซึ่งจะเน้นที่การนำงบประมาณไปใช้ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมพื้นฐานทักษะและความสามารถในเชิงกีฬาของนักกีฬามากกว่าที่จะนำไปสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ไม่จำเป็น การนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านการกีฬา มาประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพการกีฬาของประเทศ ดูแลสวัสดิการของนักกีฬาให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสม เพื่อตอบแทนกับชื่อเสียงเกียรติคุณที่นักกีฬาได้กระทำให้แก่ประเทศชาติ

นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ด้วยตระหนักว่าการกอบกู้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้กลับฟื้นตัวนั้นจำเป็นต้องพึ่งพาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการต้องนำเข้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ภาคการผลิต และบริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ยังขาดแคลนเรื่องเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง นับตั้งแต่พื้นฐานของการดำรงชีวิตกระบวนการเรียนรู้กระบวนการ ฝึกอบรมและเสริมทักษะโดยเฉพาะการรองรับการถ่ายทอดด้านทักษะและการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้คุณภาพฝีมือแรงงานที่เป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจแผนใหม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

พรรคจึงมีนโยบายดังนี้ เร่งพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความเพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่งเสริมการพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการวิจัยและการพัฒนาโดยให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและกระบวนการผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและจัดการรวมทั้งคัดเลือกทักษะที่เหมาะสมต่อศักยภาพความเชี่ยวชาญและความชำนาญของคนไทย ในการเลือกทักษะของการผลิตที่เหมาะสม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการผลิตเพื่อการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศทั้งในด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แบบครบวงจร เพื่อให้สามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ต่อในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งการรับรู้ทางวิชาการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยกระดับขีดความสามารถของเทคโนโลยีการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการรองรับการถ่ายทอดทักษะรวมไปถึงการให้การคุ้มครองต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม และสมดุลดูแลให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์อย่างเป็นธรรมโดยยึดหลักการของการพัฒนาอย่างยั่งยืนยึดมั่นในหลักการของการแก้ไขปัญหามลพิษต่าง ๆ ที่กำหนดให้ผู้ใดก่อความเสียหายเป็นผู้รับผิดชอบโดยบังคับใช้กฎหมายต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการป้องกันมิให้เกิดมลพิษอย่างจริงจัง รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนให้มีส่วนร่วมกับรัฐในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และมลพิษร่วมกัน เร่งรัดการวางระบบควบคุมที่เหมาะสมต่อสารพิษและวัตถุอันตราย และการป้องกันมิให้สารพิษและวัตถุอันตรายก่อความเดือดร้อนแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดและปราศจากมลภาวะ ให้มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตให้มากขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีจากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อลดการพึ่งพาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่จำเป็น ควบคู่กับการส่งเสริมการประหยัดพลังงานในทุกรูปแบบเพื่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุด

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสำหรับการบริหารและการจัดการสมัยใหม่เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม ต้นทุนต่ำสามารถพัฒนาและขยายได้อย่างยั่งยืน

#### นโยบายต่างประเทศ

เนื่องจากระบบเศรษฐกิจไทยและเอเชีย กำลังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจที่รุนแรงเช่นเดียวกับระบบการเงินระหว่างประเทศที่กำลังประสบปัญหาเช่นกัน การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจึงต้องแก้ไขทั้งภายในและต่างประเทศ ด้วยการสร้างวิถีคิดใหม่ที่ให้คำตอบกับการจัดระเบียบการเงินระหว่างประเทศในปัจจุบันและอนาคต โดยเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศให้มากขึ้นให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง และมีบทบาทอย่างมีนัยสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาการเคลื่อนไหวของทุนระหว่างประเทศที่รวดเร็วโดยไม่ปล่อยให้ปัญหาดังกล่าวสร้างผลกระทบต่อภารกิจที่อยู่ดีของประชาชนและความมั่นคงของรัฐต่อไปการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทย จึงต้องกำหนดให้สอดคล้องกับภาวะการณ์ดังกล่าว เพื่อให้ประเทศไทยกับนานาประเทศและองค์กรระหว่างประเทศร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ร่วมกัน โดยไทยจะเข้าร่วมอย่างมีนัยสำคัญในกระบวนการจัดระเบียบการเงินระหว่างประเทศใหม่ที่เป็นธรรมโดยมีเป้าหมายที่จะป้องกันมิให้ระบบดังกล่าวก่อปัญหาซ้ำอีก

นอกจากนั้น นโยบายต่างประเทศจะต้องให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือ ระหว่างชุมชนไทย และชุมชนนานาชาติเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมเพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ภายใต้ปรัชญาสร้างไทยสู่อนาคตโดยให้ความสำคัญต่อธรรมเนียมปฏิบัติทางการทูตความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตลอดจนความมั่นคงและการเมืองระหว่างประเทศ พรรคจึงมีนโยบายต่างประเทศดังนี้

มุ่งมั่นร่วมมือกับประเทศอาเซียนและองค์กรสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่ไทยเป็นภาคีสมาชิกร่วมกันแก้ไขปัญหาโครงการเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นเกราะกำบังผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของทุนระหว่างประเทศอย่างรวดเร็ว ยึดมั่นต่อพันธกรณีของไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศกฎบัตรสหประชาชาติความร่วมมือระหว่างประเทศและความร่วมมือต่าง ๆ ซึ่งไทยเป็นภาคีรวมทั้งการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และกับนานาชาติทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยไม่แทรกแซงกิจการภายในระหว่างกันและยึดถือหลักการต่างตอบแทนซึ่งกัน



และกันรวมทั้งประสานความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติด พัฒนาศักยภาพของไทยให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับพร้อมทั้งขยายบทบาทในด้านการเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ให้กว้างขวาง ทั้งในระดับภูมิภาคและนานาชาติส่งเสริมให้นานาชาติร่วมลงทุนกับไทยด้วยการใช้มาตรการทางการเงินการคลังของกันและกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับทุกฝ่ายทั้งฝ่ายธุรกิจ ในต่างประเทศกับฝ่ายธุรกิจไทย

เร่งสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างประเทศอย่างครบวงจร เพื่อสร้างความคล่องตัวในการประสานความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจต่างประเทศ กับวิสาหกิจไทยส่งเสริมกระทรวงการต่างประเทศ ให้มีบทบาททางรุกในเวทีระหว่างประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับส่วนราชการอื่นและภาคเอกชนของไทยในการปฏิบัติการตามนโยบายดังกล่าว บุคลากรที่จะมาทำหน้าที่ด้านการต่างประเทศ จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้กระบวนการที่ได้กำหนดไว้อย่างจริงจังเพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประเทศ ในการเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศ และรักษาผลประโยชน์ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน พัฒนาและเสริมศักยภาพของหน่วยงานในต่างประเทศให้มีขีดความสามารถในการหาข้อมูลและประสานกับวิสาหกิจในต่างประเทศที่ต้องการมาลงทุนในไทย รวมทั้งการลงทุนด้านทักษะและเงินทุนของแต่ละประเทศพร้อมกับดูแลประสานกับธุรกิจเหล่านี้อย่างใกล้ชิด ปรับปรุงกลไกของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญต่อการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรวมศูนย์รับผิดชอบการเจรจาการค้าต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการต่อรองรวมทั้งการลดขนาดตัวแทนและปรับปรุงการประสานงานของหน่วยงานราชการในต่างประเทศ ให้มีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย โดยประสานนโยบายระหว่างหน่วยงานราชการด้านการต่างประเทศ และเอกชนเพื่อให้ภาคเอกชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องทันสมัยและให้หน่วยงานราชการในต่างประเทศ สามารถใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างทันท่วงที หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยในต่างประเทศต้องมีบทบาทช่วยประสานและส่งเสริมการพัฒนาการส่งออกของสินค้าไทย การพัฒนาการลงทุนในประเทศการพัฒนาแรงงานไทย การพัฒนาการท่องเที่ยวในประเทศไทย ตลอดจนจัดส่งข้อมูลทางกฎหมาย กฎข้อบังคับและรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางธุรกิจต่าง ๆ ที่นักธุรกิจไทยสนใจให้ทราบโดยทั่วถึงตลอดจนช่วยประสานการเจรจาให้นักธุรกิจไทยได้รับความสำเร็จในการส่งออกสินค้าของตน

## การตรวจสอบและประเมินผล

นโยบายทั้งหมด จะดำเนินไปภายใต้กรอบของการตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง โดยองค์กรอิสระที่พรรคจะสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นหรือจัดจ้างมาเป็นพิเศษ เป็นกรณีเฉพาะรายต่อไป

## นโยบายป้องกันประเทศและความมั่นคง

พรรคจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเพื่อลดความหวาดระแวงระหว่างประเทศในภูมิภาคและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสกิจการด้านการป้องกันประเทศอันนำไปสู่ความเข้าใจด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยการเข้าร่วมในเวทีการเจรจาความมั่นคงของอาเซียน (ARF) การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพในกลุ่มสมาชิกของอาเซียนและกับกองทัพของชาติพันธมิตรของไทย โดยเฉพาะการวางระบบการบริหารและการจัดการระบบระวังภัยทางทะเล โดยใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัยเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทางทะเลร่วมกันของชาติอาเซียน พรรคจะส่งเสริมความทันสมัยทางทหาร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงทางทหารของโลกในด้านต่าง ๆ โดยการเสริมสร้างคุณภาพของกำลังพล (กำลังพลทันสมัย) การยกระดับขีดความสามารถของระบบอาวุธต่าง ๆ (อาวุธทันสมัย) การพัฒนาหลักนิยมทางทหารให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของไทย (หลักนิยมทันสมัย) และการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกองทัพให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ใหม่ (องค์กรทันสมัย) พรรคมีนโยบายบูรณาการด้านกำลังรบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด หากมีความจำเป็นต้องใช้กำลังกองทัพเป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบาย อาทิ การใช้กำลังจะต้องเป็นลักษณะของการใช้กำลังร่วมกันของเหล่าทัพต่าง ๆ การส่งเสริมให้มีการเรียนร่วมฝึกพร้อมและปฏิบัติการร่วมในเรื่องต่าง ๆ พรรคมีนโยบายบูรณาการด้านกำลังพล เพื่อให้การจัดจำนวนอัตราและโครงสร้างด้านกำลังพลของกองทัพ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของความเปลี่ยนแปลงโดยปรับขนาดกำลังพลของกองทัพให้มีความเหมาะสม สร้างกองทัพให้เป็นกองทัพอาสาสมัคร ส่งเสริมการสร้างระบบกำลังสำรองของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพ ยกกระดับชีวิตความเป็นอยู่และการศึกษาของกำลังพลในระดับต่าง ๆ ของกองทัพ

พรรคมีนโยบายพึ่งตนเองทางทหาร เพื่อให้ประเทศสามารถนำประโยชน์จากกำลังส่วนอื่น ๆ ของสังคมมาใช้ในการป้องกันตนเองและให้กองทัพและรัฐสามารถใช้ทรัพยากรภายในบางประการมากกว่าที่จะต้องนำเข้าจากต่างประเทศเสมอไป โดยส่งเสริมให้มีการผลิตยุทธโปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ทางทหารบางประเภทที่มีความคุ้มค่าในการใช้ด้วยอาศัยกระบวนการผลิตภายในประเทศการใช้ประโยชน์จากภาคอุตสาหกรรมของพลเรือนที่มีความก้าวหน้าในการผลิต และการให้บริการ

ต่อยุทธโศปกรณ์ของกองทัพโดยเน้นในลักษณะของการใช้ร่วมระหว่างภาคการผลิตของพลเรือนและของกองทัพ

พรรคมีนโยบายเศรษฐกิจความมั่นคง เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจของการป้องกันประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เป็นไปอย่างราบรื่นโดยให้มีการจัดการศึกษาในเรื่องการบริหารทรัพยากรด้านการป้องกันประเทศให้มีการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของพลเรือนในการพัฒนาซ่อมบำรุง ตลอดจนการสร้างยุทธโศปกรณ์ของกองทัพจัดระดับความสมดุลของการใช้ทรัพยากรด้านอื่น ๆ ของประเทศ

พรรคส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีทหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อให้กองทัพสามารถได้รับประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาเทคโนโลยีทหารสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในยุคของ “การปฏิวัติในกิจการทหาร” โดยสนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีทหารทั้งในเหล่าทัพ และระหว่างเหล่าทัพแสวงหาความร่วมมือในเรื่องเหล่านี้จากมิตรประเทศ เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทหารของไทย การจัดซื้อยุทธโศปกรณ์ของกองทัพจะต้องมีลักษณะของการแลกเปลี่ยนการผลิตทางทหารในกรณีที่มีมูลค่าการจัดซื้อเป็นจำนวนมาก

พรรคสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ เพื่อให้โครงสร้างด้านกำลังพลของกองทัพ มีการแก้ไขและระงับปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐอย่างสันติ และเพื่อลดโอกาสของการใช้กำลังระหว่างประเทศ โดยการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาคด้วยมาตรการสันติอาทิ ปัญหาความขัดแย้งพรมแดน ทั้งทางบกและทะเล ความขัดแย้งในการอ้างกรรมสิทธิ์พื้นที่ที่อุดมไปด้วยทรัพยากร ทั้งทางบกและทางทะเล การสนับสนุนให้มีการเจรจาเพื่อลดเงื่อนไขที่จะนำไปสู่การใช้กำลังในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างประเทศ

พรรคส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้กองทัพขยายบทบาทในเวทีระหว่างประเทศ อันจะเป็นการเสริมสร้างเกียรติภูมิของกองทัพและประเทศ โดยสนับสนุนให้กองทัพเข้าไปมีส่วนร่วมในกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ

พรรคสนับสนุนให้กองทัพช่วยเหลือสังคมในยามสันติ โดยการเข้ามามีบทบาทในงานด้านสิ่งแวดล้อมบทบาทในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย บทบาทในการปราบปรามยาเสพติด การค้าของผิดกฎหมาย การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่ชายแดนรวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเขตพื้นที่เป้าหมายเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

## ข้อบังคับพรรคแทนคุณแผ่นดินอีสาน

พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อบังคับพรรคแทนคุณแผ่นดินอีสาน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยที่ประชุมคณะผู้จัดตั้งพรรคแทนคุณแผ่นดินอีสาน เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดข้อบังคับพรรคฉบับนี้เพื่อเป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ในการบริหารพรรคและการดำเนินกิจการทางการเมืองของพรรคให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงกำหนดข้อบังคับพรรคไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับพรรคแทนคุณแผ่นดินอีสาน พ.ศ. ๒๕๕๐”

ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนพรรคการเมืองรับจดทะเบียนการจัดตั้งพรรคการเมือง เป็นต้นไป

หมวด ๑

บททั่วไป

ข้อ ๓ พรรคการเมืองที่ใช้ข้อบังคับนี้เรียกว่า “พรรคแทนคุณแผ่นดินอีสาน” ชื่อย่อภาษาไทยว่า “ทพอ.” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “TANKUN PANDIN E-SAN PARTY” ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า “TPE.”

ข้อ ๔ เครื่องหมายพรรคและความหมาย

(๑) พรรคแทนคุณแผ่นดินอีสานใช้เครื่องหมายเป็นภาพของรูปอาร์มทรงครึ่งวงกลมด้านบนของเครื่องหมายมีคำว่า “แทนคุณแผ่นดิน” ด้านล่างเครื่องหมาย มีคำว่า “อีสาน” ภายในรูปอาร์มจะมีรูปอาร์ม ขนาดเล็ก พื้นเป็นธงชาติ มีดาวห้าแฉกจำนวน ๑๕ ดวงภายในอาร์ม ดังภาพ



โดยมีคำอธิบาย ดังนี้

ชื่อ “พรรคแทนคุณแผ่นดินอีสาน” หมายถึง อุทิศการดำเนินงานในอันที่จะพัฒนาผืนแผ่นดินอีสานให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ

พื้นที่ขาว หมายถึง เจดนาอันบริสุทธิ์ในอันที่จะพัฒนาแผ่นดินภาคอีสานให้เจริญก้าวหน้า รูปดาวห้าแฉก จำนวน ๑๕ ดวง หมายถึง จังหวัดในภาคอีสานจำนวน ๑๕ จังหวัด ที่กระจายกระจาย อยู่ในภูมิภาคนี้

รูปอาร์มขนาดเล็กพื้นสีขาว หมายถึง ประเทศไทย อันเป็นที่รักและหวงแหน จะพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยพลังของชาวอีสาน

ข้อ ๕ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่ ๗๗/๑๐๕ ซอยลาดพร้าว ๓ ถนนลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๑๐

ข้อ ๖ สาขาพรรคแทนคุณแผ่นดินอีสานที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง ณ ที่ใดให้เรียกว่า พรรคแทนคุณแผ่นดินอีสาน สาขา.....

## หมวด ๒

### สมาชิกและสมาชิกภาพ

ข้อ ๗ สมาชิก ได้แก่ บุคคลที่ยื่นใบสมัครตามข้อบังคับพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติ อนุมัติให้เป็นสมาชิกได้

ข้อ ๘ บุคคลที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้มีสิทธิ์เข้าเป็นสมาชิกของพรรค

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก

(๓) ไม่เป็นกษัตริย์ สามเณร นักพรตหรือนักบวช

(๔) ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือติดยาเสพติดและของมีนเมาอย่าง

รุนแรง

(๖) ไม่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น

(๗) เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติ

(๘) มีความเข้าใจในนโยบายตั้งใจสนับสนุนกิจการของพรรคและปฏิบัติตามข้อบังคับพรรค

ทุกประการ

ข้อ ๕ การสมัครเป็นสมาชิกพรรคแทนคุณแผ่นดินอีสานให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครตามแบบพิมพ์ของพรรคต่อเลขาธิการพรรค หรือต่อประธานสาขาพรรคแล้วให้เลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรคพิจารณา เสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคและเมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคอนุมัติให้รับเป็นสมาชิกได้ สมาชิกผู้นั้นจึงจะมีสิทธิได้รับบัตรประจำตัวสมาชิกพรรคไว้เป็นหลักฐานด้วย

ข้อ ๑๐ การคัดค้านผู้สมัครเป็นสมาชิกสามัญต้องทำเป็นหนังสือมีสมาชิกสามัญรับรองไม่น้อยกว่าห้าคนและต้องชี้แจงเหตุผลในการคัดค้านประกอบด้วย

คำคัดค้านให้ยื่นต่อเลขาธิการพรรคหรือประธานสาขาพรรคแล้วแต่กรณี และให้สงวนคำคัดค้านไว้เป็นความลับ เมื่อมีคำคัดค้านดังกล่าวการออกเสียงลงคะแนนของคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อรับหรือไม่รับ ถูกคัดค้านเป็นสมาชิกให้ออกเสียงโดยลงคะแนนลับ

ข้อ ๑๑ ถ้าคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติไม่รับผู้ใดเป็นสมาชิก โดยจะมีคำคัดค้านหรือไม่ก็ตาม ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นทราบโดยเร็ว คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือว่าถึงที่สุด

ข้อ ๑๒ สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออก

(๓) ไปเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น

(๔) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิกพรรคตามข้อ ๘

(๕) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้ออกตามข้อ ๑๖ วรรคสอง

(๖) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบหรือเลิกพรรค

ข้อ ๑๓ การสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามข้อ ๑๒ (๕) ถ้าสมาชิกผู้นั้นดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยมติของพรรคต้องเป็นมติของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรค และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทั้งหมด และการลงมติให้ลงคะแนนลับ แต่ถ้าสมาชิกผู้นั้นได้อุทธรณ์ต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่พรรคมีมติคัดค้านว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ และศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมิได้มีลักษณะตามมาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ ให้ถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย แต่ถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามติดังกล่าวมีลักษณะตาม

มาตรา ๖๕ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ สมาชิกผู้นั้นอาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอื่นได้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย

ให้หัวหน้าพรรคส่งรายงานหรือเอกสารเกี่ยวกับการมีมติไปยังประธานรัฐสภาและ นายทะเบียนพรรคการเมืองภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พรรคมีมติ

ข้อ ๑๔ การลาออกจากสมาชิกภาพของพรรคให้ถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออก ต่อสำนักงานใหญ่พรรค และมีผลสมบูรณ์เมื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่ได้ลงรับหนังสือ

#### หมวด ๓

#### สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกพรรค

ข้อ ๑๕ สมาชิกพรรคมีสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (๑) มีสิทธิในการเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อพรรค
- (๒) มีสิทธิได้รับการคัดเลือกจากพรรคให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคในการเลือกตั้งทั้งปวงที่ราษฎรเป็นผู้ใช้สิทธิ
- (๓) มีสิทธิได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน คณะทำงานหรือคณะกรรมการสาขาพรรค กรรมการหรืออนุกรรมการในคณะต่าง ๆ หรือกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนที่ปรึกษาพรรค
- (๔) มีสิทธิอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคจะพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป
- (๕) สมาชิกพรรคย่อมมีคุณสมบัติเด่นและมีคุณค่า ประกอบด้วย
  - (ก) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีอุดมการณ์ต่อแนวทางของพรรค
  - (ข) เป็นผู้ที่พร้อมที่จะเสียสละ และพากเพียรในการทำงานเพื่อพรรค และอุดมการณ์ของพรรคจนประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายของพรรค
  - (ค) เป็นผู้มีความรู้ มีอุดมการณ์อย่างแรงกล้า และยึดมั่นในแนวทางของพรรค ศึกษาอย่างถ่องแท้ เพื่อเข้าร่วมในการขยายอุดมการณ์และแนวทางของพรรคสู่สาธารณชนต่อไป
  - (ง) เป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาขัดแย้งหรือข้อบกพร่อง จนได้รับการตำหนิจากคณะกรรมการบริหารพรรคและ/หรือสมาชิกพรรคทั่วไป

ข้อ ๑๖ สมาชิกพรรคมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) ร่วมรับผิดชอบต่อเสถียรภาพของพรรคและให้ความร่วมมือในกิจกรรมของพรรค ด้วยจิตสำนึกในอุดมคติของพรรคในฐานะเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน

(๒) สนับสนุนสมาชิกพรรคผู้ที่พรรคได้พิจารณาส่งลงสมัครรับเลือกตั้งในทุกระดับและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของพรรคด้วยความเต็มใจและบริสุทธิ์ใจเพื่อความก้าวหน้าของพรรค

(๓) ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของพรรคอย่างเคร่งครัด ให้การสนับสนุนนโยบายและมติของพรรคอย่างจริงจัง

(๔) ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของพรรคด้วยความเต็มใจและเต็มความสามารถ

(๕) ไม่นินทาให้ร้ายหรือบ่อนทำลายต่อพรรค สมาชิกพรรค หรือคณะกรรมการบริหารพรรค

#### หมวด ๔

##### ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรค

ข้อ ๑๗ ความรับผิดชอบของพรรคต่อสมาชิกพรรคมีดังนี้

(๑) พรรคจะดำเนินการทางการเมืองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้พรรคได้ก้าวไปสู่การมีบทบาททางการเมืองและเข้าสู่การบริหารประเทศตามนโยบายของพรรคเพื่อบรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์

(๒) พรรคจะจัดการส่งเสริมสถานภาพของสมาชิกให้มีสมรรถภาพต่อการดำรงชีวิตของตนเอง และครอบครัวและจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสมานสามัคคีระหว่างมวลสมาชิกทั่วประเทศ

(๓) พรรคจะให้สวัสดิการคุ้มครองจากอิทธิพล อำนาจมืด และส่งเสริมอาชีพให้กับมวลสมาชิก

(๔) พรรคจะให้ความสำคัญแก่มวลสมาชิกพรรคทุกท่านอย่างเต็มรูปแบบ โดยให้ถือว่าสมาชิกพรรคเป็นบุคคลสำคัญและเป็นองค์กรหลักของพรรค

#### หมวด ๕

##### การให้ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป

ข้อ ๑๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเมืองแก่สมาชิกและประชาชน โดยทั่วไปอันจะส่งผลให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามวิถีทางระบบรัฐสภาเป็นที่ศรัทธาและเชื่อมั่นของปวงชนชาวไทย พรรคจึงได้กำหนดแนวทางการให้ความรู้ทางการเมือง แก่สมาชิกและประชาชนทั่วไป ดังต่อไปนี้

(๑) พรรคจะเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ เพื่อฝึกอบรมแก่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วไป



(๒) พรรคจะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเพื่อกระตุ้นเตือนให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อสิทธิประโยชน์ของพวกเขายิ่งขึ้น

(๓) พรรคจะส่งเสริมและสนับสนุนการรวมตัวกันในรูปแบบขององค์กรชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ การจัดการ การดูแลรักษาทรัพยากรของท้องถิ่นตลอดจนปลูกฝังสิทธิทางการเมืองที่พึงมี

(๔) พรรคจะส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในแต่ละสาขาอาชีพเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจทางการเมืองร่วมกับบุคลากรของพรรคอย่างสม่ำเสมอ

(๕) พรรคจะเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองหรือการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง

(๖) พรรคจะส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนทั่วไปได้เข้าชม หรือเข้าฟังการอภิปรายหรือบรรยายทางการเมืองอย่างทั่วถึง

#### หมวด ๖

##### วินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกพรรค

ข้อ ๑๕ เพื่อให้สมาชิกพรรคร่วมกันสร้างพรรคแทนคุณแผ่นดินอีสาน ให้เป็นพรรคการเมือง ที่มีคุณภาพเป็นที่ศรัทธาและไว้วางใจของปวงชนชาวไทยจึงกำหนดวินัย ดังต่อไปนี้

(๑) สมาชิกพรรคทุกระดับต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคและไม่ฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับพรรค มติของคณะกรรมการบริหารพรรค รวมทั้งคำสั่งและประกาศของพรรคอย่างจริงจัง

(๒) ไม่ใช่ความเป็นสมาชิกพรรคไปแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่นโดยขัดต่อกฎหมายของรัฐ

(๓) สมาชิกพรรคต้องไม่โจมตีหรือวิพากษ์วิจารณ์สมาชิกพรรคด้วยกันหรือองค์กรของพรรคต่อบุคคลภายนอกในทางที่เสียหายและบ่อนทำลาย

(๔) สมาชิกพรรคต้องไม่ปกปิดความผิดและไม่ละเลยต่อการแจ้งความผิดของสมาชิกพรรคที่ก่อให้เกิดความเสียหายของพรรค ทั้งนี้ต้องรีบแจ้งให้กรรมการบริหารพรรคได้รับทราบทันที

(๕) สมาชิกพรรคต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายของรัฐหรือศีลธรรมอันเป็นที่รักษาของบุคคลและวงการทั่วไป

(๖) ผู้ปฏิบัติงานของพรรคไม่พียงนำความลับของพรรคที่ได้มีมติไว้ไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่นแม้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพรรคก็ตาม

- (๗) ในการดำเนินงานในรัฐสภาสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามมติของพรรคที่ได้มีมติไว้
- ข้อ ๒๐ เพื่อเป็นการส่งเสริมและจรรโลงระบบพรรคการเมือง และทำให้การเมืองมีคุณธรรม สมาชิกพรรคควรได้ยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางการเมือง ดังต่อไปนี้
- (๑) มีความสำนึกในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  - (๒) ประพฤติและดำรงชีพด้วยความมีคุณธรรมและอยู่ในกรอบแห่งกฎหมาย
  - (๓) ต้องศึกษาและทำความเข้าใจในนโยบายและข้อบังคับของพรรค
  - (๔) มีความกระตือรือร้นในการสร้างองค์กรพรรคให้เติบโตใหญ่ด้วยการเสียสละและให้ความรู้ความเข้าใจของพรรคให้กับผู้อื่น
  - (๕) มีจิตสำนึกและรับผิดชอบต่องานตามที่ได้รับมอบหมายจากพรรคอย่างจริงจัง
  - (๖) ยอมรับการปรับปรุงตัวเองเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีและมีประสิทธิภาพของพรรค
  - (๗) มีจิตสำนึกในศักดิ์ศรีเกียรติยศชื่อเสียงและวัฒนธรรมของประเทศชาติ และมีความรักชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อสร้างความมั่นคงในเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ

## หมวด ๗

## คณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๒๑ ให้มีกรรมการคณะหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการบริหารพรรค โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในที่ประชุมใหญ่จำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน ประกอบด้วย

- (๑) หัวหน้าพรรค
- (๒) รองหัวหน้าพรรค
- (๓) เลขานุการพรรค
- (๔) รองเลขานุการพรรค
- (๕) เภรัญญิกพรรค
- (๖) โฆษกพรรค
- (๗) กรรมการบริหารอื่น

ข้อ ๒๒ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคให้ดำเนินการในที่ประชุมใหญ่ตามลำดับ ดังนี้

- (๑) เลือกตั้งหัวหน้าพรรคหนึ่งคน ในการเสนอชื่อผู้เป็นหัวหน้าพรรคต่อที่ประชุมใหญ่ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่ายี่สิบคน

(๒) ให้ที่ประชุมใหญ่กำหนดจำนวนของคณะกรรมการบริหารพรรคตามข้อ ๒๖

(๓) ให้หัวหน้าพรรคที่ได้รับเลือกตั้งใหม่เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรคในตำแหน่งต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่โดยคำนึงถึงความอาวุโสทางการเมือง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสม และการเสียสละให้กับพรรคจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรค ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้กำหนดตาม (๒)

ในกรณีที่จำนวนกึ่งหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเป็นจำนวนที่มีเศษ ให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรให้เป็นกรรมการบริหารพรรคเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ

(๔) ให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่เป็นผู้เสนอชื่อสมาชิกเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกเป็นกรรมการบริหารพรรคในส่วนที่เหลือจนครบจำนวนตามที่กำหนด

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคตาม (๔) พึงคำนึงถึงการให้มีผู้แทนจากภาคต่าง ๆ โดยทั่วถึงกัน ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่ก็ได้ แต่ผู้เสนอชื่อกับผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่

ข้อ ๒๓ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี

ข้อ ๒๔ คณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) ลาออกโดยยื่นหนังสือต่อหัวหน้าพรรคและมีผลเมื่อหัวหน้าพรรคอนุมัติให้ออก

(๓) ขาดจากสมาชิกภาพ

(๔) จงใจหรือเจตนาละเลยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อทางราชการ

(๕) จงใจหรือเจตนาทำลายพรรคให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม

(๖) ที่ประชุมใหญ่พรรคมีมติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของที่ประชุมให้ออก

(๗) เมื่อหัวหน้าพรรคลาออกให้ถือว่าความเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคสิ้นสุดลงทั้งคณะ

(๘) ตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่างลงสองในสามของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดถือว่าหมดสภาพทั้งคณะรวมทั้งหัวหน้าพรรคด้วย

เมื่อตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคว่างลงตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้หัวหน้าพรรคมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งที่เหมาะสมเข้าทำหน้าที่แทนจนครบวาระของผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง แต่ถ้าตำแหน่งที่ว่างลงนั้นเป็นตำแหน่งหัวหน้าพรรคตาม (๑) (๓) (๔) และ (๕) ให้รองหัวหน้าพรรคลำดับต้นทำหน้าที่แทน และให้มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งหัวหน้าพรรคว่างลง เว้นแต่อายุตำแหน่งหัวหน้าพรรคเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าพรรคว่างลงตาม (๒) และ (๓) ให้รองหัวหน้าพรรคลำดับต้นทำหน้าที่แทนและให้มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสามสิบวัน

หากเกิดกรณีอื่นอันเป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะหรือครบวาระ และนอกเหนือจากที่กำหนดในข้างต้นให้หัวหน้าพรรคมีอำนาจในการเรียกประชุมใหญ่เพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายในสี่สิบห้าวัน

ในกรณีที่มีเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่พ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบียนพรรคการเมืองจะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

ข้อ ๒๕ คณะกรรมการบริหารพรรคมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) ดำเนินกิจการของพรรคให้เป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับพรรค และมติของที่ประชุมใหญ่

(๒) ออกกฎระเบียบและจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายพรรค และข้อบังคับพรรค

(๓) กำหนดวิธีการคัดเลือกสมาชิกพรรคเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ตลอดจนการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง

(๔) พิจารณาจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนของพรรคและผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรค โดยไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการเลือกตั้งหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองกำหนดดังนี้

(ก) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อโดยจัดสรรเป็นจำนวนรวม ซึ่งพิจารณาตามจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคยื่นเสนอต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง

(ข) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งโดยจัดสรรให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามของพรรคเป็นรายบุคคล

(๕) ควบคุมไม่ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคใช้จ่ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินกว่าวงเงินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง

- (๖) ดำเนินการและปฏิบัติการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (๗) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งหรือถอดถอนคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของพรรค คณะผู้บริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค คณะกรรมการต่าง ๆ ของพรรค คณะกรรมการรัฐสภาของพรรค คณะกรรมการประสานงาน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ของพรรค
- (๘) อนุมัติและยุบเลิกการจัดตั้งสาขาพรรคและองค์กรเสริมสร้างพรรค
- (๙) ยุบเลิกพรรค
- (๑๐) อำนาจการต่าง ๆ และกระทำการหรือสั่งการใด ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของพรรค
- (๑๑) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่พรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และรายงานกิจการด้านต่าง ๆ ต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
- (๑๒) จัดหาทุนและดูแลทรัพย์สินต่าง ๆ ตลอดจนบริหารการเงินและทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดของพรรคและสาขาพรรค
- (๑๓) พิจารณารับบุคคลเข้าเป็นสมาชิกพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
- (๑๔) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ปฏิบัติงานของพรรคและพิจารณาลงโทษสมาชิกพรรค
- (๑๕) จัดตั้งแผนกต่าง ๆ ของพรรคตามสมควรเพื่อดำเนินการตามนโยบายของพรรคและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างประจำพรรคหรือชั่วคราว
- (๑๖) แต่งตั้งหรือถอดถอนนายทะเบียนของพรรค ผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่พรรค รองโฆษกพรรค ผู้ช่วยเหรัญญิกพรรค ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานใหญ่พรรค หรือตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควร
- (๑๗) กำหนดอำนาจหน้าที่ให้กรรมการบริหารพรรคและผู้ปฏิบัติงานของพรรคปฏิบัติ
- (๑๘) อำนาจหน้าที่อื่นที่คณะกรรมการบริหารพรรคเห็นสมควร ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายและกฎระเบียบของพรรค
- ข้อ ๒๖ กรรมการบริหารพรรคแต่ละตำแหน่งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
- (๑) หัวหน้าพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
- (ก) เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารพรรคและเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค ตลอดจนดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

- (ข) เป็นผู้เรียกประชุมใหญ่ของพรรคตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค และเป็นประธานของที่ประชุมใหญ่พรรคตลอดจนดำเนินการประชุมใหญ่พรรค
- (ค) เป็นผู้เรียกประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และเป็นประธานของที่ประชุมตลอดจนเป็นผู้ดำเนินการประชุมดังกล่าว
- (ง) เป็นผู้ลงนามประกาศ กฎระเบียบ มติของพรรคและคำสั่งพรรค
- (จ) ในกรณีที่มีความจำเป็นในการดำเนินการทางการเมืองให้มีอำนาจปฏิบัติการในนามของพรรคได้โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นและให้ถือว่าการดำเนินการนั้นเป็นมติพรรค
- (ฉ) อำนาจอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับพรรค
- (๒) รองหัวหน้าพรรคมีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
- (๓) เลขานุการพรรคมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
- (ก) เป็นผู้ตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการทั้งปวงของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมายและให้รับผิดชอบโดยตรงจากหัวหน้าพรรคหรือรองหัวหน้าพรรคในกิจการที่หัวหน้าพรรคมอบหมายให้ปฏิบัติ
- (ข) เป็นผู้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคและต่อที่ประชุมใหญ่พรรค
- (ค) เป็นเลขานุการของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคที่ประชุมร่วมคณะกรรมการบริหารพรรค คณะที่ปรึกษาพรรค และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค และที่ประชุมใหญ่พรรค
- (ง) เป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงานของสำนักงานใหญ่พรรค
- (๔) รองเลขานุการพรรค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบตามที่เลขานุการพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย
- (๕) เภรณูญิกพรรค มีหน้าที่ในการควบคุมรายรับ รายจ่ายเงิน บัญชีทรัพย์สินหนี้สินงบการเงินของพรรคตามที่กรรมการบริหารพรรคกำหนด
- (๖) โฆษกพรรคมีหน้าที่ ดังนี้
- (ก) แลกเปลี่ยนที่ประชุมของพรรคและแถลงกิจการต่าง ๆ ของพรรค

(ข) ประชาสัมพันธ์งานของพรรคตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

(๓) กรรมการบริหารอื่น ๆ มีอำนาจหน้าที่ตามที่หัวหน้าพรรคหรือคณะกรรมการบริหารพรรคมอบหมาย

#### หมวด ๘

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสมาชิกเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

ข้อ ๒๗ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปในแต่ละครั้งให้คณะกรรมการบริหารพรรค แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งทั่วไปจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนเพื่อทำหน้าที่คัดเลือกสมาชิกพรรคที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนและแบบแบ่งเขตเลือกตั้งให้ครบตามจำนวนที่กฎหมายได้กำหนดไว้

ข้อ ๒๘ ในการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรค เพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามของพรรคทั้งแบบสัดส่วนหรือแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก

(๑) ให้สำนักงานใหญ่ของพรรค มีหน้าที่ในการรับสมัครสมาชิกพรรคผู้ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งในแบบสัดส่วนหรือแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือก

(๒) ให้คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งทั่วไปพิจารณาคัดเลือกสมาชิกพรรคซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมาย มีความรู้ความสามารถเพื่อส่งเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามของพรรค

ข้อ ๒๙ การตัดสินใจของคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งทั่วไปที่คัดเลือกบุคคลลงสมัครรับเลือกตั้ง ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด เว้นแต่คณะกรรมการบริหารพรรคจะได้มีมติเป็นอย่างอื่น ก็ให้ถือเอาตามที่คณะกรรมการบริหารพรรคได้มีมติ

ข้อ ๓๐ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๓๑ ในการเลือกตั้งคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการสาขาพรรคประจำเขตหรือท้องที่และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคที่ได้รับเลือกตั้งในท้องถิ่นเป็นผู้

พิจารณาแล้วแจ้งให้คณะกรรมการบริหารพรรคได้รับทราบและพิจารณาต่อไป ในกรณีที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่มีการจัดตั้งสาขาพรรคในท้องถิ่นนั้น ให้คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

#### หมวด ๕

#### แผนและกำหนดเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง

ข้อ ๓๒ แผนและกำหนดระยะเวลาในการจัดตั้งสาขาพรรคการเมืองในเขตเลือกตั้งใด ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพรรค ตามความประสงค์ของสมาชิกสามัญ ซึ่งมีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่าสามสิบคนขึ้นไป

ข้อ ๓๓ การจัดตั้งสาขาให้มีได้ไม่เกินเขตเลือกตั้งละหนึ่งสาขา ดังนี้

(๑) ให้สมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาพรรครวบรวมสมาชิกสามัญของพรรคซึ่งมีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่าสามสิบคนขึ้นไป โดยจัดทำทะเบียนสมาชิกไว้

(๒) ให้ผู้แทนสมาชิกผู้ริเริ่มจัดตั้งสาขาในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ ยื่นแสดงความจำนงเพื่อขอจัดตั้งสาขาต่อสำนักงานใหญ่พรรคเพื่อให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาอนุมัติ โดยจัดส่งบัญชีรายชื่อตาม (๑) ไปด้วย

ข้อ ๓๔ เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคได้อนุมัติให้เขตเลือกตั้งใดจัดตั้งสาขาพรรคได้ให้หนังสือแจ้งต่อตัวแทนของสาขาพรรคนั้น เพื่อดำเนินการประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคเป็นครั้งแรกภายในหกสิบวัน และเมื่อสาขาพรรคได้ประชุมสมาชิกพรรคเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคแล้วให้แจ้งสำนักงานใหญ่พรรคทราบ เพื่อให้หัวหน้าพรรคแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบภายในสิบห้าวันเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป การประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคดังกล่าวต้องมีสมาชิกสามัญของพรรคซึ่งมีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสามสิบคนขึ้นไป

ข้อ ๓๕ ให้มีคณะกรรมการสาขาพรรคคณะหนึ่ง ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญซึ่งมีภูมิลำเนาตามหลักฐานทะเบียนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน โดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเป็นผู้ดำเนินการซึ่งประกอบด้วย

(๑) ประธานสาขาพรรค

(๒) รองประธานสาขาพรรค



- (๓) เลขานุการสาขาพรรค
- (๔) รองเลขานุการสาขาพรรค
- (๕) เภรัญญิกสาขาพรรค
- (๖) โฆษกสาขาพรรค
- (๗) กรรมการอื่น ๆ

ข้อ ๓๖ คณะกรรมการสาขาพรรคอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี แต่เมื่อพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก

ข้อ ๓๗ การเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคให้ดำเนินการในที่ประชุมใหญ่ตามลำดับ ดังนี้

- (๑) ให้ที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคกำหนดจำนวนของคณะกรรมการสาขาพรรคตามข้อ ๓๘
- (๒) เลือกประธานสาขาพรรคเป็นลำดับแรกแล้วเลือกรองประธานหนึ่งคนและกรรมการสาขาพรรคอื่น ๆ อีกจนครบตาม (๑)

(๓) การเสนอชื่อบุคคลที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสาขาพรรคจะต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้รับรองและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค

ข้อ ๓๘ ให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่ได้รับเลือกตั้งตามข้อ ๓๘ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

- (๑) ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายพรรค ข้อบังคับพรรค และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
- (๒) เผยแพร่นโยบายพรรค กิจกรรมของพรรค และจัดหาสมาชิกพรรคเพิ่มเติม
- (๓) จัดให้มีทะเบียนสมาชิกในเขตท้องที่ไว้เป็นเบื้องต้น
- (๔) จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย และงบการเงินของสาขาพรรคเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
- (๕) จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ทางการเมืองแก่สมาชิกสาขาพรรคและประชาชน โดยทั่วไป
- (๖) เสนอแนะข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไขที่สาขาพรรคได้ประสบปัญหาต่อพรรคเพื่อพิจารณา
- (๗) เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้าสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาท้องถิ่นอื่น ๆ ตามกฎหมายในเขตสาขาพรรคนั้น ๆ

(๘) จัดทำแผนงาน โครงการและรายงานผลการบริหารงานของสาขาพรรค เสนอต่อ คณะกรรมการบริหารพรรคทุกรอบสามเดือนและภายในหกสิบวันนับแต่สิ้นปีปฏิทิน

ข้อ ๓๕ คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ครบวาระ

(๒) ตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสาขาพรรคว่างลงสองในสามของกรรมการทั้งหมด

(๓) คณะกรรมการบริหารพรรคมีมติให้พ้นจากตำแหน่งหรือมีมติให้ยุบสาขาพรรค

เมื่อมีเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้ประธานสาขาพรรคหรือ รองประธานสาขาพรรคเป็นผู้ทำหน้าที่แทนในกรณีที่ประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคเพื่อดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่ภายใน สี่สิบห้าวัน

ในกรณีที่มิเหตุให้คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสาขา พรรคที่พ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่านายทะเบียนพรรคการเมือง จะตอบรับการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสาขาพรรคชุดใหม่

ข้อ ๔๐ กรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(๑) ตาย

(๒) คณะกรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งตามข้อ ๔๒

(๓) ลาออก

(๔) ขาดจากสมาชิกภาพ

ข้อ ๔๑ ให้ประธานสาขาพรรคและกรรมการสาขาพรรคอีกหนึ่งคนเป็นผู้แทนสมาชิกของ สาขานั้น เข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรค หากประธานสาขาพรรคไม่สามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ได้ ให้มอบหมายให้รองประธานสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรคคนใดคนหนึ่ง มาร่วมประชุมใหญ่ของ พรรคแทนก็ได้

ข้อ ๔๒ ให้จัดการประชุมใหญ่สาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อแถลงผลงานในรอบปี และรับรองงบการเงินประจำปีของสาขาพรรคภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน

## หมวด ๑๐

## การประชุม

## ส่วนที่ ๑

## การประชุมใหญ่

ข้อ ๔๓ คณะกรรมการบริหารพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญของพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ส่วนการประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีได้เมื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อกรรมการบริหารพรรคจำนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นเข้าชื่อร้องขอเป็นหนังสือต่อหัวหน้าพรรคให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ

หนังสือร้องขอให้ระบุโดยชัดเจนว่าประสงค์ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและด้วยเหตุผลเร่งด่วนอย่างไร

เมื่อมีผู้เข้าชื่อร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญตามวรรคแรกให้คณะกรรมการบริหารพรรคเรียกประชุมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือให้เรียกประชุม

คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นผู้กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ แต่สำหรับการประชุมใหญ่วิสามัญที่กรรมการบริหารพรรคเข้าชื่อกันขอให้เรียกประชุม ระเบียบวาระให้เป็นไปตามมติของผู้ขอให้เรียกประชุม

ข้อ ๔๔ การประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญประกอบด้วยสมาชิกพรรค ดังต่อไปนี้

- (๑) กรรมการบริหารพรรค
- (๒) สมาชิกของพรรคที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น
- (๓) สมาชิกที่เป็นรัฐมนตรีในขณะนั้น
- (๔) ผู้แทนของสาขาพรรคตามข้อ ๔๔ ในกรณีที่มีสาขาพรรค
- (๕) สมาชิกพรรคที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๔๕ ในการประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกตามข้อ ๔๔ มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุม

การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาประชุมในกรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๔๖ ให้หัวหน้าพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ ถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมให้รองหัวหน้าพรรคลำดับต้นทำหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคลำดับต้นไม่มาให้รองหัวหน้าพรรค

ลำดับถัดมาทำหน้าที่แทน ถ้ารองหัวหน้าพรรคไม่อยู่ในที่ประชุมให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน และให้เลขาธิการพรรคทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขาธิการพรรคหรือกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งแล้วแต่กรณีทำหน้าที่แทน

ข้อ ๔๗ กิจการดังต่อไปนี้ให้กระทำโดยที่ประชุมใหญ่เท่านั้น

- (๑) การเปลี่ยนแปลงนโยบายพรรค
- (๒) การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค
- (๓) เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคหรือกรรมการบริหารพรรค
- (๔) รับรองงบการเงินประจำปีของพรรค
- (๕) กิจการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติและประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง

ข้อ ๔๘ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกราว ให้หัวหน้าพรรคแจ้งกำหนดการประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน โดยให้ระบุวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมด้วย

## ส่วนที่ ๒

### การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๔๙ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคอย่างน้อยสองเดือนต่อครั้งและหัวหน้าพรรค เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษก็ได้ตามความจำเป็นหรือตามคำขอ จากกรรมการบริหารพรรคจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดร่วมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษในการขอให้มีการประชุมพิเศษจะต้องมีวาระหรือประเด็น ที่จะประชุมเพื่อขอมติ อย่างชัดเจน

ข้อ ๕๐ การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคต้องมีกรรมการบริหารพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงจะเป็นองค์ประชุมให้หัวหน้าพรรค เป็นประธานที่ประชุมถ้าหัวหน้าพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้รองหัวหน้าพรรคคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน และให้เลขาธิการพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขาธิการพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขาธิการพรรคคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่แทน

ข้อ ๕๑ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคให้ถือเสียงข้างมาก

## ส่วนที่ ๓

## การประชุมใหญ่สาขาพรรค

ข้อ ๕๒ คณะกรรมการสาขาพรรคต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสาขาพรรคอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ส่วนการประชุมวิสามัญอาจจะมีได้เมื่อคณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมหรือเมื่อกรรมการสาขาพรรค จำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสาขาพรรคเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นเข้าชื่อร้องขอเป็นหนังสือต่อประธานสาขาพรรคให้มีการประชุมวิสามัญ

หนังสือร้องขอให้ระบุโดยชัดแจ้งว่าประสงค์ให้เรียกประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องใดและด้วยเหตุผลเร่งด่วนอย่างไร

เมื่อมีผู้เข้าชื่อร้องขอให้เรียกประชุมวิสามัญตามวรรคแรกให้คณะกรรมการสาขาพรรคเรียกประชุมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือให้เรียกประชุม

คณะกรรมการสาขาพรรคเป็นผู้กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ แต่สำหรับการประชุมใหญ่วิสามัญที่กรรมการสาขาพรรคเข้าชื่อกันขอให้เรียกประชุมระเบียบวาระให้เป็นไปตามมติของผู้ขอให้เรียกประชุม

ข้อ ๕๓ มติของผู้ขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญต้องเสนอต่อประธานสาขาพรรคพร้อมกับลายมือชื่อของผู้ขอให้เรียกประชุม

ข้อ ๕๔ การประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญของสาขาพรรค ประกอบด้วยสมาชิกของพรรคดังต่อไปนี้

- (๑) กรรมการสาขาพรรคไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
- (๒) สมาชิกสามัญในเขตท้องที่นั้นที่ได้รับเชิญจากคณะกรรมการสาขาพรรค

ข้อ ๕๕ ในการประชุมใหญ่สาขาพรรคต้องมีสมาชิกตามข้อ ๕๔ มาประชุมไม่น้อยกว่าสามสิบคนจึงจะเป็นองค์ประชุม

การลงมติให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกที่มาร่วมประชุม กรณีที่มีเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ ๕๖ ให้ประธานสาขาพรรคเป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สาขาพรรค ถ้าประธานสาขาพรรค ไม่มาประชุมให้รองประธานสาขาพรรคทำหน้าที่แทน ถ้ารองประธานสาขาพรรคไม่มาหรือไม่อยู่ในที่ประชุมให้คณะกรรมการสาขาพรรคที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมและให้เลขานุการสาขาพรรคทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม

ข้อ ๕๗ กิจการดังต่อไปนี้ให้กระทำโดยที่ประชุมใหญ่สาขาพรรคเท่านั้น

(๑) กิจการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามประกาศของคณะกรรมการเลือกตั้ง

(๒) รับรองงบการเงินประจำปีของสาขาพรรค

(๓) เลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคหรือกรรมการสาขาพรรค

ข้อ ๕๘ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สาขาพรรคทุกราวให้ประธานสาขาพรรคแจ้งกำหนดการประชุมให้สมาชิกพรรคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันโดยให้ระบุ วัน เวลา และสถานที่ประชุมและระเบียบวาระการประชุมด้วย

#### ส่วนที่ ๔

##### การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค

ข้อ ๕๙ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคอย่างน้อยหนึ่งเดือนต่อครั้ง และประธานสาขาพรรคเป็นผู้กำหนดวัน เวลา หรือเรียกประชุมเป็นพิเศษก็ได้ตามความจำเป็นหรือตามคำร้องขอของคณะกรรมการสาขาพรรคจำนวนเกินกึ่งหนึ่งรวมกันขอให้เปิดประชุมเป็นพิเศษ ในการขอให้มีการประชุมพิเศษจะต้องมีวาระหรือประเด็นที่จะประชุมเพื่อขอมติอย่างชัดเจน

ข้อ ๖๐ การประชุมคณะกรรมการสาขาพรรค ต้องมีกรรมการสาขาพรรคมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสาขาพรรคที่มีอยู่ในขณะนั้น จึงจะเป็นองค์ประชุมโดยให้ประธานสาขาพรรค เป็นประธานในที่ประชุม หากประธานสาขาพรรคไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ประธานได้ก็ให้รองประธานสาขาพรรคทำหน้าที่แทนและให้เลขานุการสาขาพรรคเป็นเลขานุการในที่ประชุม แต่ถ้าเลขานุการสาขาพรรคไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้รองเลขานุการสาขาพรรคทำหน้าที่แทน

ข้อ ๖๑ มติของที่ประชุมคณะกรรมการสาขาพรรคให้ถือเสียงข้างมาก

#### หมวด ๑๑

##### การบริหารการเงินและทรัพย์สิน

##### และการจัดทำบัญชีของพรรคและสาขาพรรค

ข้อ ๖๒ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมือง ตลอดจนจัดให้มีการทำบัญชีให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง ให้ประธานสาขาพรรคการเมืองจัดให้มีการทำบัญชีของสาขาพรรคการเมืองและรับรองความถูกต้อง ตลอดจนจัดส่งบัญชีของสาขาพรรคการเมืองเพื่อแสดงรวมไว้ในบัญชีของพรรคการเมือง

ข้อ ๖๓ บัญชีของพรรคการเมืองและบัญชีของสาขาพรรคการเมืองประกอบด้วย

(๑) บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับ และแสดงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย

(๒) บัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค

(๓) บัญชีแยกประเภท

(๔) บัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

การลงรายการบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้องสมบูรณ์โดยครบถ้วนบัญชีตาม

(๑) และ (๒) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่รายการนั้นเกิดขึ้น

บัญชีตาม (๓) และ (๔) ต้องลงรายการให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือนของเดือน ที่รายการนั้นเกิดขึ้น

ข้อ ๖๔ พรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายในวันสิ้นปีปฏิทินที่ได้จัดแจ้งการจัดตั้งขึ้น และครั้งต่อไปเป็นประจำทุกปีในวันสิ้นปีปฏิทิน

การปิดบัญชีให้จัดทำงบการเงิน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย งบดุลและงบรายได้และค่าใช้จ่ายของพรรคการเมือง กรณีที่มีสาขาพรรคการเมือง งบการเงินให้รวมถึงงบการเงินของสาขาพรรคการเมืองทุกสาขาพรรคการเมือง งบการเงินให้รวมถึงงบการเงินของสาขาพรรคการเมืองทุกสาขาพรรคการเมืองด้วย

งบดุลต้องแสดงรายการ สินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของพรรคการเมือง

งบรายได้และค่าใช้จ่ายอย่างน้อยต้องแสดงที่มาของรายได้ ซึ่งได้รับจากเงินบริจาคเงินสนับสนุนจากรัฐ และรายได้อื่นที่มี กับทางใช้ไปของค่าใช้จ่ายดำเนินการของพรรคการเมือง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งต้องแสดงไว้ โดยชัดเจน

ข้อ ๖๕ งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองแล้วต้องเสนอที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติภายในเดือนเมษายนของทุกปี โดยแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า และปิดประกาศไว้ ณ ที่ตั้งสำนักงานของพรรคการเมืองและสาขาพรรคการเมืองไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

งบการเงินที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติแล้วตามวรรคหนึ่งหัวหน้าพรรคการเมืองต้องรับรองความถูกต้องร่วมกับเหรียญกษาปณ์พรรคการเมือง และให้หัวหน้าพรรคการเมืองส่งงบการเงิน

ต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมืองอนุมัติ พร้อมทั้งสำเนาบัญชี

เมื่อนายทะเบียนได้รับงบการเงินและสำเนาบัญชีตามวรรคสองแล้วให้นายทะเบียนเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบและประกาศให้สาธารณชนทราบ

ข้อ ๖๖ ให้หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง และกรรมการสาขาพรรคการเมือง มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อนายทะเบียน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าดำรงตำแหน่งและภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายอื่นแล้ว บุคคลนั้นอาจส่งสำเนาบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ยื่นไว้ตามกฎหมายอื่นนั้นต่อนายทะเบียนแทนก็ได้

ข้อ ๖๗ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองจัดให้มีบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคซึ่งต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อ ที่อยู่ จำนวนเงิน และรายการทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้ของผู้บริจาคทุกราย ในกรณีที่เป็นการบริจาคผ่านทางสมาชิกให้ระบุชื่อสมาชิกผู้รับการบริจาคด้วย

(๒) วัน เดือน ปี ที่รับบริจาค

(๓) สำเนาหลักฐานการรับบริจาค

ในกรณีที่การบริจาคเป็นการให้หรือให้ใช้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่คำนวณเป็นเงินได้ ให้คิดมูลค่าโดยคำนวณตามอัตราค่าเช่าหรือค่าตอบแทนตามปกติในท้องถิ่นนั้น หรือค่าของสิทธินั้นก่อนจึงบันทึกลงในบัญชี และในกรณีที่ไม่อาจคิดมูลค่าได้ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือประโยชน์อย่างอื่นนั้นให้ชัดเจนเท่าที่จะกระทำได้

ข้อ ๖๘ หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขาพรรคการเมือง และสมาชิกซึ่งได้รับการบริจาคต้องนำส่งเข้าบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาคภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับการบริจาค



ข้อ ๖๕ บรรดาเงินที่พรรคการเมืองได้รับการบริจาคมา ให้หัวหน้าพรรคการเมืองและ  
เหรียญพรรคการเมืองนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชีในนามของพรรค  
การเมืองนั้น

ในกรณีที่หัวหน้าพรรคการเมืองและเหรียญพรรคการเมืองนำเงินไปฝากไว้กับธนาคาร  
พาณิชย์ ให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งหมายเลขบัญชีของบัญชีเงินฝากและจำนวนเงินที่เปิดบัญชีของ  
ทุกบัญชี พร้อมทั้งส่งสำเนาบัญชีเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์รับรองแก่นายทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่  
วันที่ได้เปิดบัญชี

ข้อ ๗๐ ห้ามมิให้หัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง กรรมการสาขา  
พรรคการเมือง หรือสมาชิกผู้ได้รับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการบริจาคโดยไม่เปิดเผย

ข้อ ๗๑ ห้ามมิให้พรรคการเมือง หรือสมาชิกผู้ได้รับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก  
ผู้ใด เพื่อกระทำการหรือสนับสนุนการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักร  
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทำการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคาม  
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือกระทำการอันเป็นการทำลายทรัพยากรของ  
ประเทศ หรือเป็นการบั่นทอนสุขภาพอนามัยของประชาชน

#### หมวด ๑๒

#### การลงโทษสมาชิก

ข้อ ๗๒ การกล่าวหาสมาชิกของพรรคคนใดว่าได้กระทำหรือละเว้นการกระทำอันควรแก่การ  
ลงโทษต้องทำเป็นหนังสือถึงหัวหน้าพรรคมีสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่ายี่สิบคนลงลายมือชื่อ

ข้อ ๗๓ เมื่อได้รับหนังสือตามข้อ ๗๒ แล้วให้หัวหน้าพรรคมอบอำนาจให้  
กรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ทำการสอบสวนข้อกล่าวหา นั้น ถ้าสอบสวนแล้ว  
เห็นว่าไม่มีมูลหัวหน้าพรรค มีอำนาจสั่งยกข้อกล่าวหา นั้นเสียได้ แต่หากสอบสวนแล้วเห็นว่ามีมูล  
ให้เสนอข้อกล่าวหา นั้นพร้อมทั้งรายงานการสอบสวนต่อหัวหน้าพรรคเพื่อ

(๑) พิจารณาชี้ขาด หรือ

(๒) แต่งตั้งกรรมการหรือสมาชิกสามัญไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการพิจารณาเสนอ  
ความเห็นต่อหัวหน้าพรรคก็ได้

ข้อ ๗๔ ในการพิจารณาข้อกล่าวหาสมาชิกต้องให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาแก้ข้อกล่าวหา  
ตลอดจนแสดงหลักฐานฝ่ายตนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหา

ข้อ ๑๕ เมื่อการพิจารณาลิ้นสุดลงหัวหน้าพรรคมีอำนาจสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (๑) ให้ระงับเรื่องกล่าวหา
- (๒) ยกข้อกล่าวหา
- (๓) ตำหนักสมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา
- (๔) ภาคทัณฑ์สมาชิกพรรคผู้ถูกกล่าวหา

ในกรณีที่หัวหน้าพรรคเห็นว่าควรได้รับการลงโทษ โดยการลบชื่อสมาชิกผู้ถูกกล่าวหาออกจากทะเบียนให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาวินิจฉัยสั่งการและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคถือเป็นอันสิ้นสุดลง

ข้อ ๑๖ การลบชื่อสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกจากทะเบียนตามข้อ ๑๕ พรรคสอง ให้หัวหน้าพรรคเสนอต่อคณะกรรมการบริหารพรรคให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นแล้วดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๓

#### หมวด ๑๓

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรค

ข้อ ๑๗ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคจะทำได้ก็แต่ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรคและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่พรรค

ข้อ ๑๘ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับพรรคและแนวนโยบายของพรรคต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ญัตติเสนอจากคณะกรรมการบริหารพรรค หรือจากสมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน

(๒) ที่ประชุมใหญ่ออกเสียงลงคะแนนโดยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มาประชุม

ข้อ ๑๙ หากมีปัญหาคงต้องตีความข้อบังคับไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้คณะกรรมการบริหารพรรคมีอำนาจตีความโดยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนคณะกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด

## หมวด ๑๔

## การเลิกพรรคและสาขาพรรค

ข้อ ๘๐ พรรคแทนคุณแผ่นดินอีสานมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มั่นคงสืบไป ฉะนั้นสมาชิกพรรคจะช่วยกันดำรงรักษาพรรคให้ดำรงอยู่คู่ปวงชนชาวไทยจนสุดความสามารถ เว้นแต่จะถูกยุบเลิกตามกฎหมาย

ข้อ ๘๑ การยุบเลิกพรรคและสาขาพรรคให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารพรรค

ข้อ ๘๒ ในกรณีที่พรรคแทนคุณแผ่นดินอีสานต้องยุบเลิกให้ทรัพย์สินของพรรคที่เหลือภายหลังจากการชำระบัญชีแล้วตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง

## รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคแทนคุณแผ่นดินอีสาน

รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคแทนคุณแผ่นดินอีสาน จำนวน ๕ คน คือ

๑. นายสุรชัย	เจริญดี	เป็นหัวหน้าพรรค
๒. นายเกรียง	เจริญดี	เป็นรองหัวหน้าพรรค
๓. นายสุมิน	สิงห์ชัย	เป็นรองหัวหน้าพรรค
๔. นายรุ่งอนันต์	ศิริวิชัย	เป็นเลขาธิการพรรค
๕. นายประจิตร	พิลาศักดิ์	เป็นรองเลขาธิการพรรค
๖. นายพิทยา	มะโนจันทร์	เป็นเหรัญญิกพรรค
๗. นายธนศักดิ์	แท่นจันทร์	เป็นโฆษกพรรค
๘. นายพรเจริญ	ตรีนาจ	เป็นกรรมการบริหารพรรค
๙. นางนุกุล	แสงบุตร	เป็นกรรมการบริหารพรรค

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

อภิชาติ สุขัคคานนท์

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

นายทะเบียนพรรคการเมือง